

ข่าวสั้น

เรื่องแก๊สดีบุกยางท่อม กยท.

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 15 ก.พ.นี้ กยท.จะประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กยท.เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการยางที่ กยท. กำลังดำเนินการ โดยขณะนี้ กยท.มี恙ในการบริหารจัดการทั้งสิ้น 3.7 แสนตันที่อยู่ระหว่างการรอคณะกรรมการบริหารสต็อก ที่เตรียมหารือกันในวันที่ 29 ก.พ.นี้ว่าจะขายยางจำนวนนี้อย่างไร

ทั้งนี้ กยท.ได้ทำการยกเลิกสัญญาซื้อขายยางกับบริษัทไชน่า ไท่หนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป ไปแล้ว และจะต้องดำเนินการฟ้องร้องบริษัทไท่หนานในฐานะผู้ซื้อขายที่ทำผิดสัญญา แต่จำเป็นต้องหารือกับอัยการก่อน “ยางสต็อกรัฐ 3.7 แสน

ตัน ยอมรับว่า กยท.กลืนไม่เข้าคายไม่ออก เพราะขณะนี้ กยท.ตกเป็นเป้าโจมตี ถ้าดำเนินการเพียงว่าจะขายยางก็ถูกด่าว่าเอายางออกมาขายซ้ำเติมราคาตลาดที่ยังตกต่ำอยู่ แต่หากเก็บสต็อกไว้นอกจากภาระเรื่องของการบริหารจัดการ ค่าประกันการเก็บรักษา ที่เดินหน้าทุกวันแล้ว ยังถูกหาว่า สต็อกรัฐ 3.7 แสนตันนี้คือต้นทุนของราคายางพาราตกต่ำ”

อย่างไรก็ตาม เร็ว ๆ นี้ กยท.ได้เข้ารายงานความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ถึง 1) โครงการจ่ายเงินให้ชาวสวนและคนกรีด 1,500 บาท/ไร่ ได้จ่ายไปแล้ว 3 แสนราย 2,500 ล้านบาท 2) โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐได้เสนอให้ต้องซื้อขายจาก กยท. เท่านั้น และ 3) โครงการซื้อขาย 1 แสนตันที่ขณะนี้มีปัญหาเรื่องของน้ำยางของเกษตรกรไม่มีขาย และขอให้รับซื้อขายจากเกษตรกรเพิ่ม จากไร่ละ 10 กก. ไม่เกินรายละ 15 ไร่

‘กยท.’ โอดแบกสต็อก 3.7 แสนตัน หลังเลิกสัญญาขายยาง ‘ให้หนาน’

กยท. โอดแบกภาระสต็อกยางรัฐ 3.7 แสนตัน หลังเลิกสัญญาไชน่า ให้หนาน ยอมรับอัดจิตใจ กับปัญหายางอยู่ในสภาพกสิณไม่เข้าค้ายไม่ออก นายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่าวันที่ 15 ก.พ. นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการกยท. เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการยางที่กยท. กำลังดำเนินการ พร้อมหารือเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารสัญญาซื้อขายยางระหว่าง กยท. กับบริษัท ไชน่า ให้หนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด ซึ่งกยท. ได้ยกเลิกสัญญาซื้อขายยางไปแล้ว แต่กยท. มีมติในการบริหารจัดการตามสัญญาที่ถูกยกเลิกไปจำนวน 3.7 แสนตัน อยู่ระหว่างการรอดคณะกรรมการบริหารสต็อก จะหารือวันที่ 29 ก.พ. นี้ว่าจะดำเนินการกับยางส่วนนี้อย่างไร สำหรับผลของการยกเลิกสัญญาซื้อขายยางระหว่างกยท. กับบริษัท ไชน่า ให้หนานฯ ต้องดำเนินการฟ้องร้องบริษัท ไชน่า ให้หนานฯ ในฐานะผู้ซื้อที่

ทำผิดสัญญาต้องทำหรืออัยการเพื่อยื่นฟ้อง แต่ นายสมชาย ชานณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานคณะกรรมการบริหารสัญญา ได้เสนอขอเปลี่ยนจากการเป็นประธานเพราะไม่ได้เป็นกรรมการกยท. แล้ว

“ยางสต็อกรัฐ 3.7 แสนตัน ยอมรับ กยท. กสิณไม่เข้าค้ายไม่ออก ตอนนี้เป็นเป้าโจมตี พอจะขายยางก็ถูกตำว่าเอายางออกมาซ้ำเติม ราคาตลาดที่ยังตกต่ำ หากเก็บสต็อกไว้เป็นภาระการบริหารจัดการ ค่าประกัน การเก็บรักษาเพิ่มขึ้น ทุกวันยังถูกทว่าสต็อกรัฐ 3.7 แสนตันคือต้นตอของราคายางที่ตกต่ำเรื่องนี้ลำบาก” นายเชาว์ กล่าว นายเชาว์ กล่าววว่าวันนี้ (12 ก.พ.) ได้เข้ารายงานการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำต่อ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับ 3 โครงการเร่งด่วนเกี่ยวกับการแก้ปัญหายางตกต่ำ คือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ชาวสวนยาง หรือโครงการจ่ายเงินให้ชาวสวนและ

คนกรีต 1,500 บาทต่อไร่ ขณะนี้จ่ายเงินได้ ประมาณ 3 แสนราย เป็นเงิน 2,500 ล้านบาท และโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ มีการสำรวจความต้องการใช้ยางของหน่วยงานรัฐในปี 2559 จาก 10 หน่วยงาน พบมีความต้องการใช้ยาง 8.2 หมื่นตัน กยท. ได้เสนอให้หน่วยงานที่ยังไม่ทำสัญญาจ้างต้องซื้อยางในทีโออาร์จาก กยท. เท่านั้น

ส่วนโครงการซื้อขาย 1 แสนตัน ขณะนี้มีปัญหาและอุปสรรคในการซื้อขาย ทั้งเรื่องน้ำหนักของเกษตรกรไม่มีขาย และเกษตรกรเสนอให้รัฐบาลขยายปริมาณการรับซื้อเพิ่มจากรับซื้อไร่ละ 10 ก.ก. ไม่เกินรายละ 15 ไร่ เกษตรกรมองว่าไม่คุ้มค่าที่จำหน่ายออกมาขายอยากให้เพิ่มปริมาณรับซื้อ “รองนายกรัฐมนตรีเมื่อรับทราบการปฏิบัติหน้าที่ของกยท. และปัญหาและอุปสรรคได้ให้กยท. ปรับวิธีการทำงาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ” นายเชาว์ กล่าว

กยท.เตรียมส่งยางล็อตแรกให้จีน เม.ย.นี้ วาง 3 แนวทางจัดหาฯ! ชื่อเกษตรกรอันดับแรก

กยท.พร้อมส่งมอบยางให้จีนล็อตแรก 16,667 ตันในเดือน เม.ย.นี้ เผย 3 แนวทาง ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ยางให้ได้ครบ 200,000 ตันภายใน 1 ปี ยืนยันจะรับซื้อจากเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร เป็นอันดับแรก พร้อมระบุสัญญาซื้อขายครั้งนี้เป็นการทำธุรกิจครั้งแรก หวังสร้างแบรนด์ กยท. ไม่ใช่การแทรกแซงราคา ด้านสิงคโปร์ยัง เจียบเจรจาซื้อยางจากไทยอีกราย

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.พร้อมที่จะส่งมอบยางล็อตแรก ให้กับบริษัทซิโนเคม (SINOCEM) ตัวแทนของรัฐบาลจีนจำนวน 16,667 ตันในเดือนเมษายน 2559 นี้อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือของคณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ที่ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางไว้ทั้งสิ้นจำนวน 200,000 ตันแบ่งเป็นยางแผ่นรมควัน (RSS3) จำนวน 150,000 ตัน และยางแท่ง (STR 20) จำนวน 50,000 ตัน โดยจะทยอยส่งมอบจนครบตามสัญญาภายในระยะเวลา 12 เดือน

สำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์ยางทั้ง 2 ชนิดดังกล่าว กยท. จะรับซื้อจากเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเป็นอันดับแรก โดยได้วางหลักเกณฑ์สำหรับยางแผ่นรมควัน จำนวน 150,000 ตันไว้ว่า ร้อยละ 10 หรือประมาณ 15,000 ตันจะรับซื้อจากยางที่ผลิตโดยสถาบันเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP ซึ่งมีอยู่ 10 แห่ง ส่วนยางแท่งจำนวน 50,000 ตันก็เช่นเดียวกัน จะรับซื้อวัตถุดิบคือ ยางก้อนถ้วย ยางเครป จากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อนำมาแปรรูปเป็นยางแท่ง โดยจะใช้โรงงานแปรรูป ของ กยท. ซึ่งจะสามารถผลิตยางแท่งได้ประมาณ 5,000 ตัน หรือร้อยละ 10 ของความต้องการ

ส่วนปริมาณที่เหลืออีกร้อยละ 90 หรือ 180,000 ตัน แบ่งเป็นยางแผ่นรมควัน 135,000 ตัน และยางแท่ง 45,000 ตันนั้น ได้วางแนวทางในการจัดหาไว้ 3 แนวทางคือ

แนวทางแรก จะรับซื้อยางที่สำเร็จรูปที่เป็นยางแผ่นรมควันอัดก้อนและยางแท่ง ผ่านสถาบันเกษตรกรโดยยางแผ่นรมควันสถาบันเกษตรกรอาจจะไปจ้างเอกชนอัดก้อนก่อนที่จะขายให้ กยท.ก็ได้ ส่วนยางแท่งสถาบันเกษตรกรที่มียางก้อนถ้วย จะไปจ้างเอกชนแปรรูปเป็นยางแท่งเพื่อนำมาขายให้ กยท.ก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ให้เกษตรกรบริหารจัดการเอง กยท.จะมีหน้าที่เข้าไปรับซื้อเท่านั้น

แนวทางที่ 2 จะดำเนินการการต่อเมื่อดำเนินการตามแนวทางแรกแล้วยังได้ปริมาณผลิตภัณฑ์ยางไม่เพียงพอ โดย กยท.อาจจะต้องไปรับซื้อเองจากตลาดกลางยางพาราที่ กยท.จัดตั้งขึ้น แล้วนำแปรรูปโดยใช้โรงงานของ กยท. หรืออาจจะจ้างเอกชนแปรรูปก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และประสิทธิภาพการแปรรูปของโรงงาน กยท.

และแนวทางที่ 3 กยท. เราจะไปซื้อผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูปจากผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยตรง แต่ทั้งนี้จะดำเนินการต่อเมื่อรับซื้อผลิตภัณฑ์ยางตามแนวทางแรก และแนวทางที่ 2 แล้วยังไม่เพียงพอกับความต้องการของรัฐบาลจีน

ทั้งนี้การเซ็นสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางกับจีนดังกล่าว ถือเป็น การดำเนินการธุรกิจของ กยท. ราคาซื้อขายเป็นไปตามกลไกของตลาด ไม่ใช่การซื้อแบบแทรกแซงราคา ซึ่งจะแตกต่างจากการซื้อขายภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ถือว่าเป็นการทำในแง่ธุรกิจครั้งแรกของ กยท. จะมีการติดตามว่า ผลิตภัณฑ์ยางที่ส่งขายให้จีนครั้งนี้ บริษัทไหนเป็นไหนบ้างที่นำไปใช้ เพื่อจะประเมินผลความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ยางของ กยท.ว่า มีมากน้อยแค่ไหน จะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไปในอนาคต

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการ กยท.กล่าวต่อว่า นอกจากจีนที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ยางของ กยท.แล้ว ยังมีบริษัทจากสิงคโปร์มาเจรจาซื้อยางจาก กยท.ด้วย ทั้งที่เป็นยางเก่าในสต็อก และยางใหม่ โดยจะรับซื้อทุกคุณภาพยาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตกลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การซื้อขาย หากสามารถเจรจาตกลงกันได้ จะมีส่วนช่วยผลักดันให้ราคายางในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน

กยท.เตรียมส่ง ยางลอตแรก ให้‘จีน’เม.ย.นี้

● กยท.พร้อมส่งมอบยางให้จีนลอตแรก 16,667 ตัน ในเดือน เม.ย.นี้ เผย 3 แนวทางในการจัดหาผลิตภัณฑ์ยางให้ได้ครบ 2 แสนตัน ภายใน 1 ปี ยันจะรับซื้อจากเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเป็นอันดับแรก หวังสร้างแบรนด์ กยท. ไม่ใช่การแทรกแซงราคา

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.พร้อมที่จะส่งมอบยางลอตแรกให้ บริษัทซิโนเคมี (SINOCHEM) ตัวแทนของรัฐบาลจีน จำนวน 16,667 ตัน ในเดือนเมษายน 2559 นี้ อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือของคณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ที่ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางไว้ทั้งสิ้นจำนวน 2 แสนตัน แบ่งเป็นยางแผ่นรมควัน (RSS3) จำนวน 1.5 แสนตัน และยางแท่ง (STR 20) จำนวน 5 หมื่นตัน โดยจะทยอยส่งมอบจนครบตามสัญญาภายในระยะเวลา 12 เดือน สำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์ยางทั้ง 2 ชนิด

ดังกล่าว กยท.จะรับซื้อจากเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเป็นอันดับแรก โดยวางหลักเกณฑ์สำหรับยางแผ่นรมควันจำนวน 1.5 แสนตัน ไว้ว่า ร้อยละ 10 หรือประมาณ 1.5 หมื่นตัน จะรับซื้อจากยางที่ผลิตโดยสถาบันเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานจีเอ็มพี ซึ่งมีอยู่ 10 แห่ง ส่วนยางแท่งจำนวน 5 หมื่นตัน ก็เช่นเดียวกัน จะรับซื้อวัตถุดิบคือ ยางก้อนถ้วย ยางเครป จากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อนำมาแปรรูปเป็นยางแท่ง โดยจะใช้โรงงานแปรรูปของ กยท. ซึ่งจะสามารถผลิตยางแท่งได้ประมาณ 5,000 ตัน หรือร้อยละ 10 ของความต้องการ

ส่วนปริมาณที่เหลืออีกร้อยละ 90 หรือ 1.8 แสนตัน แบ่งเป็นยางแผ่นรมควัน 1.35 แสนตัน และยางแท่ง 4.5 หมื่นตันนั้น ได้วางแนวทางในการจัดหาไว้ 3 แนวทาง คือ แนวทางแรก จะรับซื้อยางที่สำเร็จรูปที่เป็นยางแผ่นรมควันอัดก้อนและยางแท่ง ผ่านสถาบันเกษตรกรโดยตรง ทั้งนี้ให้เกษตรกรบริหารจัดการเอง กยท.จะมีหน้าที่เข้าไปรับซื้อเท่านั้น แนวทางที่ 2 จะดำเนินการต่อเมื่อดำเนินการตามแนวทางแรกแล้วยังได้ปริมาณผลิตภัณฑ์ยางไม่เพียงพอ และแนวทางที่ 3 จะไปซื้อผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูปจากผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยตรง ทั้งนี้จะดำเนินการต่อเมื่อรับซื้อผลิตภัณฑ์ยางตามแนวทางแรก และแนวทางที่ 2แล้วยังได้ปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ

ส.แซ่เยือกแข็งชงแจงโอบามา เล็งเสนอกล้งปรับ‘ภาษีเงินได้’

‘สมคิด’แนะอย่ากังวลเงินไหลเข้าประเทศเพิ่มขึ้น เหตุระยะสั้นไม่ขึ้นดอกเบี้ย นักวิชาการเผยนักลงทุนแห่ซื้อพันธบัตร-ทองคำ ส่งผลราคาพุ่งบาทละ 600 สรรพากรเล็งเสนอกล้งปรับโครงสร้างภาษีมนุษย์เงินเดือน ก.พ.นี้ (อ่านต่อหน้า 11)

ภาษีเงินได้

‘บักป้อม’กก.ปฏิรูปคณะที่ 5

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยคณะที่ 5 โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม พล.อ.ประวิตรกล่าวภายหลังการประชุมว่า เป็นการประชุมเพื่อติดตามและขับเคลื่อนเรื่องต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องคลองลาดพร้าว ชุมชนแฟลตดินแดง การทำประมงผิดกฎหมาย และขาดการรายงาน (ไอยูยู) ปัญหาเกี่ยวกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) รวมถึงเรื่องมันสำปะหลัง ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ช่วยกันขับเคลื่อน หลายเรื่องเริ่มดำเนินการแล้ว เช่น การแก้ไขปัญหาคลองลาดพร้าวและชุมชนแฟลตดินแดง เป็นต้น

กยท.แจง‘ประวิตร’ช่วยสวนยาง

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กยท.ได้เข้ารายงานความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับ 3 โครงการเร่งด่วนที่ กยท. ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายางตกต่ำ ดังนี้ คือ 1.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง หรือโครงการจ่ายเงินให้ชาวสวนและคนกรีต 1,500 บาท/ไร่ ขณะนี้จ่ายเงินให้เกษตรกรได้ประมาณ 3 แสนราย เป็นเงินรวม 2,500 ล้านบาท 2.โครงการส่งเสริมการขายของหน่วยงานภาครัฐ มีการสำรวจความต้องการใช้

ยางของหน่วยงานรัฐในปี 2559 จาก 10 หน่วยงาน มีความต้องการใช้ยางพารา 8.2 หมื่นตัน กยท.ได้เสนอให้หน่วยงานที่ยังไม่ทำสัญญาจ้างให้กำหนดการซื้อยางในไตรมาสว่าต้องซื้อยางจาก กยท.เท่านั้น ส่วนหน่วยงานทำสัญญาไปแล้วให้ไปเจรจาอีกรอบเพื่อให้คู่สัญญาปรับข้างซื้อยางจาก กยท. เพื่อเห็นนโยบายการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้นได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3.รายงานความคืบหน้าโครงการซื้อขาย 1 แสนตัน ขณะนี้มีปัญหาและอุปสรรคการซื้อขาย ทั้งเรื่องของการนำยางของเกษตรกรไม่มีขาย และเกษตรกรเสนอให้รัฐบาลขยายปริมาณการรับซื้อยางจากเกษตรกรเพิ่ม จากปัจจุบันรับซื้อร้อยละ 10 กก. ไม่เกินรายละ 15 ไร่ เกษตรกรมองว่าไม่คุ้มค่าจะนำยางออกมาขาย เพราะรัฐบาลรับซื้อน้อยมาก ยากขอให้เพิ่มปริมาณการรับซื้อ

โอดปัญหาสต็อกเก่า 3.7 แสนตัน

นายเชาว์กล่าวว่า เมื่อรองนายกรัฐมนตรีรับทราบปัญหาและอุปสรรค ปริมาณสต็อกยางตั้งแต่เริ่มโครงการถึงปัจจุบันซื้อได้เพียง 1 พันตัน จึงได้กำชับให้ กยท.ปรับวิธีการทำงานเพื่อให้การซื้อยาง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรชาวสวนยางกำลังประสบอยู่ให้เร็วที่สุด วันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ กยท.จะประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการยางที่ กยท.กำลังดำเนินการ และจะหารือเรื่องคณะกรรมการบริหารสัญญาซื้อขายยางระหว่าง กยท.กับบริษัท ไชนา ไท่หนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด ขณะนี้ กยท.ได้ยกเลิกสัญญาซื้อขายยางดังกล่าวไปแล้ว กยท.มีวางในการบริหารจัดการตามสัญญาถูกยกเลิกไป 3.7 แสนตัน จะหารือกันในคณะกรรมการบริหารสต็อกในวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ว่าจะขายยางจำนวนนี้อย่างไร จะดูว่าจะฟ้องร้องหรือไม่ เพราะบริษัทดังกล่าวผิดสัญญา ต้องหารือ

อัยการเพื่อยื่นฟ้อง แต่นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ขณะนี้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารสัญญาขอถอนตัวจากการเป็นประธานโดยให้เหตุผลว่าไม่ได้เป็นคณะกรรมการ กยท.แล้ว

“ยางสต็อกรัฐ 3.7 แสนตันยอมรับว่า กยท. กลืนไม่เข้าคายไม่ออก เพราะ กยท.ถือเป็นเป้าโจมตี ถ้าดำเนินการเพียงว่าจะขายยาง ก็ถูกตำว่าเอายางออกมาซ้ำเติมราคาตลาดยังตกต่ำอยู่ และหากเก็บสต็อกไว้นอกจากภาระเรื่องของการบริหารจัดการ ค่าประกัน การเก็บรักษา เดินหน้าทุกวัน ยังถูกหาว่าสต็อกรัฐ 3.7 แสนตันนี้คือต้นตอของราคายางพาราตกต่ำยอมรับว่าตอนนี้เรื่องยางจะกลืนก็กลืนไม่เข้าจะคายก็คายไม่ออก เรื่องนี้ลำบาก” นายเชาว์กล่าว

‘สมคิด’แจงเหตุเงินไหลเข้า

นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรณีมีกระแสเงินไหลเข้าสู่ประเทศไทยขณะนี้ เป็นผลจากธนาคารสหรัฐอเมริกา (เฟด) ชะลอการขึ้นดอกเบี้ย จากก่อนหน้านี้เตรียมจะขึ้นแต่ปรากฏว่าขึ้นไม่ไหว จึงต้องชะลอไว้ก่อน ดังนั้นหลายประเทศจึงรู้สึกถึงความไม่แน่นอนว่า ที่สุดแล้วนโยบายดอกเบี้ยของสหรัฐจะเป็นไปในทิศทางใด ขณะที่ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ ก็ออกมาให้ความคิดเห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงผันผวน อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้เกิดความกังวลถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย เพราะธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดูแลเรื่องเงินไหลเข้าออก และเสถียรภาพการเงินอยู่แล้ว แต่ก็ขอให้ ธปท. ดูแลเรื่องการไหลเข้าออกของเงินไม่ให้เกิดกระทบต่อการส่งออก

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธปท. กล่าวว่า ตลาดเงินระยะนี้มีความผันผวนสูง เพราะตอบรับข่าวสารใหม่ๆ เช่น เรื่องราคาน้ำมัน ความมั่นคงของระบบธนาคารยุโรป การใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ เป็นต้น ทำให้ทุกฝ่ายจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ใช้ความระมัดระวัง อย่าวางใจว่าค่าเงินจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียว และทิศทางตรงใจเสมอไป เพราะเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นไปไม่ได้ 2 ทางภายในระยะเวลาอันสั้น

กรมส่งเสริมการค้าชี้ส่งออกยังดี

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ในการประชุมร่วมคณะกรรมการขับเคลื่อนส่งออกกระหว่างรัฐและเอกชน เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เอกชนยังไม่ได้แสดงความวิตกกังวลอะไร ยังเน้นเรื่องปลดล็อกกฎระเบียบ ส่งเสริมอย่างไรให้แข่งขันตลาด

โลกได้ เร็วๆ นี้จะลงนามความร่วมมือ 2-3 ด้านของหน่วยงานต่างๆ กรมขอให้ออกขณรายงานต่อเนื่องด้านคำสั่งซื้อล่วงหน้าว่าเป็นอย่างไร หากลดลงจะเร่งหาเหตุผลและแก้ไข เพื่อจะได้รู้ว่าแนวโน้มส่งออกเป็นอย่างไร จากเดิมจะดูแลตัวเลขขายไปแล้ว

“เอกชนยังไม่ได้แสดงท่าทีอะไร จากเรื่องคำบาทหรือเศรษฐกิจโลก ตอนนี้ไม่มีคำสั่งซื้อปกติ และยังร่วมมือจะผลักดันเป้าส่งออกรวมโต 5% ภาพรวมยังมองบวก รันดี ส่วนปัจจัยภายนอกอาจยังคงคิดว่าจะมีผลอะไรบ้าง เราไม่รู้ว่าปัจจัยหนักแค่ไหน มีอะไร ตอนนี้เอกชนต้องทำให้ตัวให้เข้มแข็ง” นางมาลีกล่าว

อจ.เผยแห่ซื้อพันธบัตร-ทอง

นายรติชัย หุ่นสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ภาพเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ยังแสดงถึงการฟื้นตัวไม่ชัดเจนนัก เห็นได้ชัดตอนนี้คือ การชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด ก่อนหน้านั้นเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปแล้ว เพราะมันเข้าใจสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศได้ฟื้นตัวแล้ว ส่งผลให้นักลงทุนต่างพากันนำเงินลงทุนไปในสหรัฐมาก แต่ล่าสุดเฟดยังคงชะลอการขึ้นดอกเบี้ย เนื่องจากเริ่มไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจว่าจะฟื้นตัวได้หรือไม่ ทำให้นักลงทุนเกิดความวิตก นักลงทุนจึงพากันนำเงินลงทุนออกจากประเทศ และหันไปลงทุนกับสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยกว่า นั่นคือพันธบัตรและทองคำ จึงเห็นราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพราะคนวิตกกังวล นอกจากนี้แม้ธนาคารกลางหลายประเทศออกมาตรการลดดอกเบี้ยแบบบิดลပ်หรือศูนย์ เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์หยุดนำเงินมาฝากไว้ที่ธนาคารกลาง และนำไปปล่อยสินเชื่อให้กับนักธุรกิจมากขึ้น เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ แต่ผลดังกล่าวยังไม่ได้มีผลดีเท่าที่ควร เนื่องจากแม้สถาบันการเงินต่างๆ จะมีสภาพคล่องทางการเงินสูงมาก แต่ก็ยังกังวลเรื่องความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้การให้สินเชื่อแก่นักธุรกิจนั้นยังต่ำ เพราะเห็นว่าหากให้สินเชื่อไปแล้วเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมา สถาบันการเงินนั้นอาจมีลูกค้ามีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ขึ้น

(อ่านต่อหน้า 12)

ภาษีเงินได้

ทองพุ่ง600บ.สูงสุครอบปี

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวราคาทองคำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ว่าการเปิดทำการซื้อขายทองคำแท่งขายออกในช่วงเช้าเปิดตลาดที่ 20,650 บาท ปรับเพิ่มจากราคาปิดตลาดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ 400 บาท จากนั้นในวันพรุ่งนี้ราคาทองคำปรับขึ้นขายและบาทละ 20,850 บาท นับว่าสูงสุดในรอบ 2 ปี โดยสมาคมค้าทองคำรายงานว่า ระหว่างวันราคาทองคำแท่งขายออกราคาผันผวนปรับขึ้นลงถึง 6 ครั้ง จนถึงเวลา 17.00 น. ราคาซื้อขายทองคำปิดตลาดที่ 20,800 บาท เท่ากับว่าทั้งวันราคาทองคำปรับขึ้นจากวันก่อนหน้าบาทละ 600 บาท

ทั้งนี้ สำหรับราคาทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ 20,700 บาท ขายออกบาทละ 20,800 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 20,405.36 บาท ขายออกบาทละ 21,200 บาท ส่วนราคาทองคำโลกอยู่ที่ 1,236.98 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ค่าเงินบาทแข็งค่าเล็กน้อยมาอยู่ที่ 35.57 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

นักวิเคราะห์ชี้ยังขึ้นอีก1-2ด.

นายภมรณัฐ พรไพศาลวิจิต ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ กล่าวว่า ราคาทองคำปรับตัวพุ่งสูงขึ้นในช่วงนี้ ถือว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกติ ทองคำแท่งเริ่มปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี 2559 ประมาณ 2,600 บาท เนื่องจากความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจของจีน ความผันผวนรุนแรงของตลาดหุ้นจีน ทำให้นักลงทุนได้เทขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ หุ้น หักมาลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงแทน โดยเฉพาะทองคำและตราสารหนี้ ประกอบกับในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเฟดตัดสินใจชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้เกิดความวิตกในหมู่นักลงทุนจึงทำให้เกิดการเทขายสินทรัพย์เสี่ยง หักมาลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงมากขึ้น ทำให้ราคาทองคำขยับตัวสูงขึ้น และยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องประมาณ 1-2 เดือนนับจากนี้ จะมีลักษณะการปรับขึ้นเป็นระยะ และจะขายทำกำไรเป็นช่วงๆ ส่วนปัญหาภาคการเงินที่กำลังเกิดขึ้นในสหภาพยุโรป (อียู) น่าจะมีผลกระทบต่อในวงจำกัดเท่านั้น ไม่น่าจะมีผลต่อการปรับตัวสูงขึ้นของราคาทองคำมากนักหากธนาคารกลางอียู (อีซีบี) ออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) อีกรอบ ก็น่าจะส่งผลต่อราคาทองคำให้ปรับตัวสูงขึ้นอีก

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมคมค้าทองคำกล่าวว่า สำหรับแนวโน้มราคาทองคำน่าจะปรับตัวสูงขึ้นมากกว่านี้อีก แต่ก็ยังถือว่ามีความผันผวนค่อนข้างมากอยู่ ดังนั้น จึงอยากจะฝากไปยังนักลงทุนทุกคนให้รอบคอบและระมัดระวังในการลงทุนให้มากขึ้น

นักวิชาการเตือนอัดฉีดหนี้พุ่ง

นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมือง กล่าวถึงการที่ผู้ว่าการ ธปท. ออกมาตรการการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเร่งขยายวงให้เกิดภาวะหนี้ครัวเรือนสูงตามมมาว่า ถือเป็นเรื่องต้องระวังสำหรับรัฐบาล โดยเฉพาะการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น ที่ผ่านเข้าใจว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังไม่ดี การส่งออกยังไม่ฟื้นตัว ทำให้รัฐบาลต้องอัดฉีดเข้าไปในระบบ

โดยเฉพาะกับกลุ่มคนรากหญ้า เพื่อให้เกิดการหมุนเงินในระบบ แต่การออกมาตรการเช่นนั้นย่อมทำให้เกิดการบริโภคตามมา และอาจส่งผลต่อการทำให้เกิดหนี้ครัวเรือนตามมาได้ มาตรการที่รัฐบาลออกจะต้องคำนึงด้วยการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบให้กับประชาชนนั้น นำไปใช้ในการพัฒนาสิ่งใด เช่น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท การทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่

นายณณวัฏ พิศลบุนทร นักวิชาการฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า มาตรการรัฐบาลออกมากจะอยู่ในรูปแบบชดเชยหนี้เก่า กับการก่อหนี้ใหม่ หากมองสัดส่วนหนี้ครัวเรือนในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 กว่าๆ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขนาดของหนี้ดังกล่าวถือว่าอยู่ในระดับที่สูงหรือติดท็อป 15 ของโลก ดังนั้น นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้คนก่อหนี้ จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ถ้ายังปล่อยให้สัดส่วนหนี้เพิ่มไปเรื่อยๆ อาจจะไปสู่วิกฤตหนี้ครัวเรือนในอนาคตได้

ส.อ.ท.ชี้ผลกระทบเศรษฐกิจ

นายเกรียงไกร เอียวระกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า สถานการณ์เศรษฐกิจโลกปัจจุบันถือว่าทรุดตัว หรือหากมองอีกมุมหนึ่งแง่ดีคือ เศรษฐกิจโลกกำลังปรับตัว หลังจากมีปัญหาคอสมอสในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และล่าสุดคือจีน เศรษฐกิจเติบโตลดลง สถานการณ์กำลังถูกจับตาขณะนี้เกิดขึ้นในยุโรป คือ ปัญหาหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) ของธนาคารในประเทศเยอรมนีชื่อ คอยซ์แบงก์ แต่ผู้บริหารออกมายืนยันว่าฐานะของ

ธนาคารยังแข็งแกร่งอยู่ ปัญหาที่เชื่อว่าจะเกิดกับอีกหลายธนาคารแน่นอน ล่าสุดบริษัท ชาร์ปของญี่ปุ่น ขายกิจการให้นักลงทุนได้ทันที เพราะประสบปัญหาทางการเงิน สะท้อนการปรับตัวของเศรษฐกิจโลกเช่นกัน

นายเกรียงไกรกล่าวว่า สถานการณ์มีผลต่อเศรษฐกิจโลกต่อจากนี้มี 2 ประเด็นสำคัญคือ เศรษฐกิจสหรัฐ หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าปีนี้เศรษฐกิจจะกลับมายาวตัว ทำให้เฟดน่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 4 ระยะตลอดปีรวม 1.5% จะทำให้ค่าเงินสหรัฐแข็งค่าขึ้น เงินทุนจะไหลกลับสหรัฐ ประเทศต่างๆ จะมีเงินอ่อนค่าลง ผลจากนักลงทุนต่างชาติดึงเงินจากสหรัฐอาทิ นักลงทุนจีนจะมีต้นทุนการเงินเพิ่มขึ้น และที่น่าแปลกใจคือ สถานการณ์ราคามันมีปรับตัวลง ล่าสุดยืนระดับต่ำกว่า 30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และต่ำสุดในรอบ 13 ปี ความผันผวนนี้จะทำให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพ

แนะไทยเพิ่มค้าขายเพื่อนบ้าน

นายเกรียงไกรกล่าวว่า ประเทศไทยยังคงพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก ประเทศที่ซื้อสินค้าจากไทยเป็นหลักคือจีน ขณะเดียวกันจีนก็ซื้อสินค้าจากอาเซียน ไทยก็ขายสินค้าให้อาเซียนสัดส่วนรวมกันถึง 25% ดังนั้น เศรษฐกิจจีนมีปัญหาจะกระทบต่อการส่งออกของไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมแน่นอน ส่วนจะกระทบการส่งออกปีนี้อยู่ระดับใดต้องพิจารณาต่อไป สำหรับแนวทางการปรับตัวของไทยคือ หันไปให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ ซิแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) รวมทั้งให้ความสำคัญกับประเทศตลาดใหม่ อาทิ อิหร่าน ล่าสุดผลการเจรจาการค้าของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นไปด้วยดี วางเป้าหมายให้การค้ำระหว่างกันเพิ่มจาก 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ไทยควรให้ความสำคัญกับการบริโภคภายในประเทศ รัฐบาลกำลังเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่าทำได้ดี ตัวเลขเบิกจ่ายสูง ส่วนข้อวิจารณ์ระบุว่ารัฐบาลถึงแตก พยายามใช้งบประมาณสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปรับขึ้นภาษีมุหรี เป็นกลไกปกติในการหางบประมาณหรือเพิ่มรายได้ให้ประเทศ เพราะเศรษฐกิจโลกทำให้ไทยเก็บภาษีได้ลดลง รายได้ส่งออกลดลง

สรรพากรขงคลังปรับภาษีก.พ.นี้

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่า ภายในเดือนกุมภาพันธ์จะเสนอข้อสรุปเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปยังนายอภิศักดิ์ ต้นตวรวงค์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง หลักการปรับปรุงภาษีจะทำให้คนรายได้น้อยสบายขึ้น คนจนยังมีได้ เพราะภาษีปรับปรุงใหม่จะเป็นประโยชน์กับผู้เสียภาษีทุกราย เบื้องต้นเพิ่มการหักค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลจาก 6 หมื่นบาท เป็น 1-1.2 แสนบาท จะปรับปรุงขึ้นการเสียภาษีใหม่ 7 ชั้น และปรับปรุงรายได้ในแต่ละชั้นใหม่ รวมถึงกำลังสรุปว่าควรปรับอัตราสูงสุด 35% หรือไม่ การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าวทำให้กรมสูญเสียรายได้หลายหมื่นล้านบาท โครงสร้างภาษีใหม่นี้จะประกาศใช้ในปีภาษี 2560 สำหรับการหักลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยว 1.5 หมื่นบาท หักอายุไปเมื่อ 31 ธันวาคม 2558 นั้น กรมได้เสนอไปยังกระทรวงการคลังให้ต่ออายุไปอีก 2 ปี เป็นหมดอายุ 31 ธันวาคม 2560 วงเงินลดหย่อนเท่าเดิมปีละ 1.5 หมื่นบาท คาดว่าน่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีได้ในเร็วๆ นี้

แห่ยื่นขอคืนภาษีแล้ว 1.7 ล้าน

นายประสงค์กล่าวว่า ส่วนการยื่นขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2558 เปิดให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 นั้น ล่าสุดจนถึง 31 มกราคม 2559 มีการยื่นแบบเข้ามาแล้ว 1.7 ล้านราย กรมสรรพากรได้คืนภาษีให้ผู้ยื่นมาแล้วประมาณ 2,500 ล้านบาท จำนวนนี้ยื่นขอลดหย่อนภาษีจากการซื้อปีงบประมาณ 7 หมื่นราย ยังเหลือเวลายื่นแบบถึง 31 มีนาคม 2559 คาดว่าปีนี้จะมีผู้เสียภาษียื่นแบบประมาณ 11 ล้านราย

นายประสงค์กล่าวว่า สำหรับมาตรการบัญชีเดียวเปิดให้ลงทะเบียนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อแลกกับกรมสรรพากรจะไม่ตรวจสอบภาษีย้อนหลังนั้น ล่าสุดมีผู้มาลงทะเบียนแล้วกว่า 1 แสนราย จากผู้ประกอบการมีสิทธิเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 4.1 แสนราย จนกว่าจะสิ้นสุดเปิดให้ลงทะเบียน 15 มีนาคม 2559 จะมีผู้มายื่นเข้าโครงการ 3 แสนราย ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี คาดว่าจะทำให้กรมสูญเสียรายได้ในช่วงสองปี 2559-2560 ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท

แนะผู้ประกอบการปรับบบช.

นายประสงค์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ กรมได้หารือร่วมกัน 3 หน่วยงาน คือกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาวิชาชีพบัญชี ถึงความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรการบัญชีชุดเดียว เพื่อให้ผู้ประกอบการปรับปรุงบัญชีงบดุลของปี 2558 มายื่นภาษีภายใน พฤษภาคมนี้ให้ถูกต้อง เพื่อเริ่มต้นเข้าโครงการบัญชีเดียว ในปี 2559 มติที่ประชุมให้การแก้ไขข้อผิดพลาดของการลงบัญชีในอดีต จะไม่ถือเป็น

ความผิดของผู้จัดทำบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีของกิจการนั้นๆ เป็นความกังวลของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ทำบัญชี การปรับปรุงงบของปี 2558 เรียกว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี โดยให้ปรับปรุงย้อนหลังของงบในปี 2557 และ 2556 โดยไม่ต้องยื่นงบดุลใหม่ให้กรมสรรพากร แต่ให้นำผลของการปรับปรุงมาใส่ในงบดุลของปี 2558 บริษัทที่ยื่นงบดุลขาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องยื่นเสียภาษีรายได้ที่เกิดขึ้นในปีก่อนภายในเดือน พฤษภาคมนี้ ส่วนบริษัทจดทะเบียนในตลาดจะสิ้นสุดภายในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้

“ยืนยันว่าผู้ทำบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีทำตามข้อเท็จจริง จัดทำงบในปี 2558 ให้ตรงตามข้อเท็จจริงจะไม่มีความผิด การปรับปรุงงบของปี 2557 และ 2556 ให้มาใส่ไว้ในงบดุลของปี 2558 อาจทำให้กำไรสะสมเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ แล้วแต่กิจการ” นายประสงค์กล่าว

ส.แซ่เยือกแข็งขงแองโอบามา

นายไพบูลย์ พลสุวรรณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง กล่าวว่า ภาคเอกชนมีความคาดหวังว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสามารถใช้โอกาสระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำที่เซาเอเชียน-สหรัฐ ครั้งที่ 1 ช่วงวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งแจงกับนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐ ถึงผลการดำเนินการของไทยจริงจกกับการแก้ไข ปัญหาแรงงานบังคับและผิดกฎหมายทั้งในส่วน ของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน น่าจะ ทำให้สถานะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยถูกปรับสถานะดีขึ้น ปัจจุบันกระทรวง ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาส่งแฟรรายงาน สถานการณ์การค้ามนุษย์ จัดอันดับสถานการณ์ค้ามนุษย์ของไทยอยู่ในระดับ tier 3 หมายถึง ประเทศดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายการค้ามนุษย์ของสหรัฐ และไม่ได้ใช้ความพยายามจะแก้ไขปัญหา อยู่ระดับเดียวกับ อิหร่าน เกาหลีเหนือ และซิมบับเว เป็นต้น ประเมินว่าเดือนมีนาคมนี้ ทางคณะกรรมการอิการูยุโรป (อียู) จะประกาศผลการประเมินสถานะประเทศไทยในการแก้ไขปัญหา การทำประมงผิดกฎหมาย (อียู) ในทิศทางที่ดีขึ้นหรือใบเหลืองไทยเหมือนเดิม แต่คงไม่มีใบแดง เพราะเชื่อว่าผลการร่วมกันทำงานของ รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจนแทบ จะไม่มีเรือประมงผิดกฎหมายในน่านน้ำ ทำให้เรือประมงผิดกฎหมายกว่า 30,000 ลำ ต้องหยุดกิจการประมงไป รวมทั้งการแก้ปัญหาการใช้แรงงานอย่างจริงจัง ทำให้เอกชนมั่นใจว่า ผลการประเมินสถานะของไทยมีทิศทางดีขึ้น

ไม่แย่งไปกว่าเดิม จากปัจจุบันใบเหลือง แม้ไทยอาจได้ใบเหลืองเท่าเดิม แต่ผลประโยชน์ตามมาคือความอุดมสมบูรณ์ในท้องทะเลไทยดีขึ้น ขณะนี้เริ่มเห็นปริมาณสัตว์น้ำในทะเลเพิ่มขึ้นไม่เกิน 3 ปี ไทยจะมีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์

สธ.ถกกก.ยาสูบ25ก.พ.นี้

วันเดียวกัน นพ.อำนาจ กาจจีน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ จะประชุมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คยช.) ที่มีรัฐมนตรีว่าการ สธ.เป็นประธาน ได้มอบให้สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบเตรียมข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ลดการบริโภคยาสูบในเด็กและเยาวชนเพิ่มเติม เพื่อควบคุมกับมาตรการทางภาษี

นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ในฐานะประธานรัฐสภาธิการอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก (2550-2551) กล่าวถึงกรณีสมาคมค้ายาสูบไทยตั้งคำถามว่าการขึ้นภาษีบุหรี่จะช่วยลดนักสูบลงได้อย่างไรว่า ธนาคารโลกเคยรวบรวมข้อมูลว่าหากขึ้นภาษีและมีผลทำให้ราคาบุหรี่สูงขึ้นร้อยละ 10 จะส่งผลให้ปริมาณการสูบบุหรี่ลดลงร้อยละ 8 แน่ชัดว่าจำนวนลดลงมุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชน และกลุ่มคนมีรายได้น้อย เนื่องจากเมื่อขึ้นภาษีบุหรี่ ทำให้ราคาบุหรี่ต่อซองแพงขึ้น คนมีรายได้น้อย รวมทั้งเด็กและเยาวชนต้องขอเงินพ่อแม่ ก็จะลดการซื้อหรือน้อยลง ถือเป็นเรื่องดีไม่ใช่หรืออย่างไร

“การขึ้นภาษีบุหรี่ ถือเป็นยาวนานเอกในการลดการบริโภคบุหรี่ของประชาชนทั้งประเทศด้วยซ้ำไป เราต้องสนับสนุนมาตรการนี้ และต้องยืนติดกับกระทรวงการคลังออกมาตรการนี้เพื่อปกป้องคนไทย เพราะนอกจากรัฐบาลจะเก็บภาษีเพิ่มแล้ว ยังลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ด้วย” นพ.หทัยกล่าว

กลุ่มต้านเร่งดันกม.ยาสูบใหม่

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า การขึ้นภาษีบุหรี่ครั้งนี้ ไม่ได้กระทบธุรกิจบุหรี่มาก เพราะอย่างไรเสียก็ยังมีการบริโภคที่สำคัญ การขึ้นภาษีครั้งนี้ ในกลุ่มคนสูบบุหรี่อยู่แล้วก็ยังสูบบุหรี่อยู่ และไม่ใช่ว่าบุหรี่ทุกยี่ห้อจะมีราคาสูงไปหมด คนสูบก็น่าจะไปสูบบุหรี่ราคาถูกที่อื่นได้ ไม่เหมือนอย่างในมาเลเซียระบุชัดเจนให้ขึ้นราคาขั้นต่ำ 70 บาท ส่วนประเด็นบุหรี่แบ่งขาย ต้องบอกเลยว่าผู้ค้าได้รับผลประโยชน์เต็มที่ ยกตัวอย่างคนสูบบุหรี่เฉลี่ยสูบบุหรี่วันละ 10 มวน ผู้ค้าจะแบ่งขายเอง ได้กำไรมากขึ้น อย่าง 1 ซองมี 20 มวน ขายของละ 60 บาท แต่พอมาแบ่งขายอาจเพิ่มราคาเข้าไป ก็จะได้กำไรอีก ดังนั้น คนสูบบุหรี่ก็ต้องพิจารณาว่าจะซื้อหรือไม่

“ขณะนี้กำลังผลักดันร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ อยู่ระหว่างพิจารณา คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เดือนมีนาคมร่างนี้มีประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนเกิน 15 ล้านคนแล้ว จะเน้นปกป้องเยาวชนนักสูบหน้าใหม่ และห้ามแบ่งขายบุหรี่รายมวนด้วย เพราะกว่า 80 ประเทศ ก็ห้ามขายบุหรี่รายมวนอยู่แล้ว” ศ.นพ.ประกิตกล่าว

โฆษห่วยร้องบุหรี่ปิดกม.ทะเลัก

นางวารภรณ์ นะมาตรี ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย เป็นตัวแทนสมาชิกร้านค้าปลีกโชห่วยขายบุหรี่ทั่วประเทศ 1,300 ราย กล่าวว่า การขึ้นภาษีสรรพสามิตในครั้งนี้ถือเป็นการขึ้นภาษีที่รุนแรงมาก เพราะการขึ้นภาษีจาก 87% เป็น 90% ทำให้อัตราภาษีจัดเก็บจริงเพิ่มจาก 669% เป็น 900% ถือว่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตในครั้งเดียวถึง 35% เมื่อรวมกับภาษีตัวอื่นๆ ที่ใช้ภาษีสรรพสามิตเป็นฐาน อาทิ ภาษีกองทุนส่งบำรุง สสส.-ไทยพีบีเอส และกองทุนพัฒนากีฬา รวมไปถึงแวตจะทำให้ผลการปรับภาษีขึ้นในครั้งนี้มีความรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก

นางวารภรณ์กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้กระทรวงการคลังได้แถลงข่าวผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม-พฤศจิกายน) ปรากฏว่าภาษียาสูบจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการอยู่ 1,129 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.2 ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 22.9 เนื่องจากผู้บริโภคริโภคได้เปลี่ยนมาบริโภคยาสูบราคาถูกเพิ่มมากขึ้น การที่ภาษีปรับขึ้นสูงแบบนี้จึงเป็นสิ่งที่สมาคมเป็นห่วง เพราะสิ่งที่จะตามมาคือการผลิตให้ผู้บริโภคหันไปหาซื้อสินค้าราคาถูกทดแทน (down-trading) และเปิดช่องให้บุหรี่ปิดกม.ขายขายตัวได้เพิ่มขึ้น ทั้งของเถื่อนของลักลอบและของปลอม มีราคาต่ำกว่าราคาในตลาดมาก นี่คือเหตุผลที่เราในฐานะตัวแทนร้านค้าปลีกเรียกร้องมาโดยตลอด เพราะการขึ้นภาษีในภาวะที่เศรษฐกิจจะล่อตัว ก็จะทำให้พวกเราที่ขายของแบบถูกกฎหมาย ขายได้ลดลงอยู่แล้ว แต่กลายเป็นเรามาถูกซ้ำเติมจากการขายแข่งกับบุหรี่ปิดกม.ขายในในตลาดมืดอีก จะมีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลผลกระทบสมาคมมองว่าในระยะยาวภาครัฐเองก็จะสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีตรงนี้ไปอย่างมาก ไม่นับว่าจั่วจะคุ้มหรือไม่ จากการตัดสินใจขึ้นภาษีในครั้งนี้

ขึ้นภาษีบุหรี่
เต็มเงินเข้ารัฐ

บุหรี่ไทย	13,104.53 ล้านบาท
บุหรี่ต่างประเทศ	6,473.64 ล้านบาท

รัฐบาล
มีรายได้เพิ่ม
19,578.17
ล้านบาท

หมายเหตุ:
จากการปรับอัตราภาษียาสูบตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2559

บุคคล แห่งหน้า

ถืออยู่ในมือท่านฉบับนี้คือ หนังสือพิมพ์แนวหน้า ทุกบรรทัดตรงไปตรงมา...■■ ประเด็นครูอาจารย์หลบหนีการชดใช้หรือชำระคืนทุนการศึกษา บ่งชี้ให้เห็นว่า ต้นแบบคุณธรรมกำลังล้มเหลว...■■ ได้เลียงตั้งแต่หมอฝั้น ไปถึงอาจารย์ราชภัฏ ข่าว่ามีประมาณ 20 รายที่หนีทุนทำให้ผู้ค้าประกันเดือดร้อนกันถ้วนหน้า...■■ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนะสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ต้องทำอะไรที่มากกว่านี้ จะเสนออาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ เขียนเสริมไว้ในรัฐธรรมนูญว่าด้วยคุณธรรมจริยธรรม ก็เหมาะสม...■■ ที่สำคัญต้องเล่นงานต้นสังกัดที่อนุมัติให้ทุน และอนุมัติให้ลาออกทั้งที่ใช้ทุนยังไม่หมด เพราะเป็นการปล่อยปละละเลยให้คนอื่นเดือดร้อน...■■ เฉพาะประเด็นหมอฝั้น ทพญ.ดลฤดี จำลองราษฎร์ ทางทันตแพทยสภา ตั้งเรื่องกล่าวโทษเธอเข้าสู่ คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ...■■ ถ้าพบว่าเธอทำผิดเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ มีโทษสูงสุดถึงเพิกถอนใบอนุญาต ทางการแพทย์ และส่งหนังสือถึงมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดต่อไปเพื่อวัดใจมหาวิทยาลัยระดับโลกว่าเน้นปรัชญามีความรู้คู่คุณธรรมหรือไม่...■■ ครับ ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องและควรเยียวยาผู้ค้าประกันด้วย...■■ มาดูเรื่องเก้าอี้ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดรับสมัครมา 2 รอบแล้วยังเลือกใครไม่ได้เพราะสเปกไม่ถึงขั้น...■■ จนทาง พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ต้องสะกิดให้ลดคุณสมบัติลดสเปก ผู้สมัครลงบ้างจะได้มีคนมาทำงาน...■■ ตอนนี้ เปิดรับรอบที่ 3 ปรากฏว่า มีการกำหนด คุณสมบัติของผู้สมัครรัดกุมเข้มงวดกว่าเดิมสวนทางนโยบายรัฐมนตรี อาทิ ข้อ 4.2.1.1 ระบุประเภทนิติบุคคลจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทต้องดำรงตำแหน่งสูงสุดขององค์กร ทั้ง ๆ ที่ การรับสมัครครั้งที่ 1 และ 2 ไม่มีระเบียบตัวนี้...■■ ครับ!! งานนี้

คนใน กยท.คงไม่ยากให้คนนอกเข้ามาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงองค์กร
ทำให้มีว่ๆ เข้าไว้และคาดว่าต้องเปิดรับสมัครกันรอบที่ 4-5-6 ต่อไป
...■■ บรรทัดนี้ว่าด้วยนโยบายการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำของ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นถูกต้อง คือการเข้าไปซื้ออย่างจาก
เกษตรกรในราคานำตลาดส่งพ่อค้ารายเพิ่มราคาซื้ออย่างด้วย...■■
แต่รัฐบาลทำแบบๆ เหมือนไฟไหม้ฟาง กลุ่มพ่อค้ารู้เกมนี้จึงกดราคา
ได้เหมือนเดิม...■■ ไม่แปลกครับ ที่การทำมาค้าขายต้องแสวงหากำไร
สูงสุด แต่หากคนของรัฐบางคนเข้าไปผสมโรงทำมาหากินบนหน้าตา
ของชาวสวนยางด้วย อย่างนี้ก็แยจึครับ...■■ จะรู้ว่าใครรวยใครจน
ก็ลองไปตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บางคน
อาจจะเจอแจ็กพอตก็ได้...■■ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เกิดไฟฟ้าดับที่
ทำอากาศยานนานาชาติ จังหวัดกระบี่ 6 ชั่วโมง เต็มๆ เป็นเรื่องสุดวิสัย
แก้ไขปัญหาด้วยการจุดเทียนส่องแสงสว่าง และบันทึกข้อมูลผู้โดยสาร
ด้วยระบบแมนนวล ทำให้ไม่สามารถเช็คประวัติผู้โดยสารขาเข้าได้
หลายเที่ยวบิน...■■ ตอนนี้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว อรรถพร เนื่องอุดม
ผอ.การทำอากาศยานกระบี่ ฝากขออภัยมายังทุกฝ่าย...■■ ส่วนฝ่าย
ตรวจคนเข้าเมือง เข้าไปตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารย้อนหลังใน ช่วงไฟฟ้า
ดับ 900 คน ไม่พบว่ามึบุคคลต้องห้าม หรือมีประวัติอาชญากรรม
เดินทางเข้ามาแต่อย่างใด ขอให้ทุกฝ่ายไม่ต้องวิตก...■■ ข่าวดี
สำหรับบรรดาช่างภาพ ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาให้แก่
บุตร-ธิดา ประจำปี 2559 โปรดนำหลักฐานการศึกษาของบุตร-ธิดา
ยื่นขอรับทุนได้ ที่สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย อาคาร
สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนราชสีมา ตรงข้ามม.ราชภัฏ
สวนดุสิต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มีนาคม สุรัชย์ วิเศษโสภาน นายกสมาคมฯ
ฝากแจ้งข่าว...■■ RU Young Talent ครั้งที่ 2 ขยายเวลารับสมัคร
ไปถึง 10 มีนาคม เพื่อเปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่โชว์ความสามารถพิเศษ
เชิงสร้างสรรค์ในด้านดนตรี นาฏศิลป์ หรือศิลปะการแสดงอื่นๆอย่าง
เต็มที่ รายละเอียด www.ru.ac.th และติดตามรายละเอียด Facebook :
PR Ramkhamhaeng University...■■ สวัสดีครับ

มือปราบ

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงความคืบหน้าการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กยท. รอบที่ 3 มีทั้งหมด 6 ราย ได้แก่ 1.นายศุภชัย หล่อโลหการ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 2.นายธีรช สุขสะอาด อดีตผู้อำนวยการองค์การการตลาด กระทรวงมหาดไทย 3.นายจารุพงศ์ จินาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บจก. ไดนามิค แชนทคอม 4.นายเพิก เลิศวังพง อดีตประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี จำกัด 5.นายสมชัย ศรีสัมพันธ์ และ 6. นายสมบูรณ์ วงษ์พานิช

โดยทั้ง 6 รายชื่อดังกล่าวจะนำให้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและเงื่อนไข ว่าตรงตามประกาศหรือไม่ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 อาทิ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

เปิดตัว 6 แคนดิเดต ผู้ว่าการกยท.

หรือมีประสบการณ์ ด้านการบริหารทั่วไป หรือด้านธุรกิจ หรือการตลาด หรืออุตสาหกรรม และมีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ในบริบทที่สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทอุตสาหกรรมยางและการตลาดยางพารา ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน หรือเคยเป็นผู้บริหารประเภทบริษัทมหาชนจำกัด ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ซึ่งต้องมีการบริหารสินทรัพย์ขององค์กรไม่น้อยกว่า 1 พันล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ การเปิดรับสมัครผู้ว่าการ กยท. รอบแรก (วันที่ 12-17 พ.ย. 58) มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 3 รายประกอบด้วย 1. นายเพิก เลิศวังพง 2. นายยุทธียง ลิ่มเลิศวาที 3. นายกฤต ธนิตราพงศ์ ส่วนรอบ 2 (วันที่ 1-15 ธ.ค.2558) มีผู้สมัคร จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย 1. นายเพิก เลิศวังพง

2. นายยุทธียง ลิ่มเลิศวาที 3. นายกฤต ธนิตราพงศ์ 4.นายสุพจน์ อวาส 5.นายมนชัย พงศ์สถาปตี 6. ดร. สุวิชัย ศุภรานนท์ 7.ดร.ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล และ 8.นายปริญญา เพ็งสมบัติ

อนึ่ง การยางแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มีภารกิจในการบริหารจัดการยางในประเทศไทยแบบครบวงจร ปัจจุบันมีผู้ว่าการ จำนวน 2 คน ได้แก่ 1. นายวิระศักดิ์ ขวัญเมือง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยชั่วคราว รับตำแหน่งวันที่ 16 กรกฎาคม 2558-12 พฤศจิกายน 2558 รวมระยะเวลา 119 วัน 2.นายเชาว์ ทรงอาวุธ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รับตำแหน่งวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 -ปัจจุบัน

กยท.เตรียมปล่อยกู้พันล้าน

เปิดช่องผู้ไม่มีเอกสารสิทธิ 7.5 แสนรายร่วม

กยท. เตรียมปล่อยสินเชื่อ 1 พันล้าน ให้ชาวสวนยางกู้ ตามมาตรา 49 (3) คิกออฟ พ.ค.นี้ เล็งเปิดช่องให้กับผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ 7.5 แสนครัวเรือนเข้าร่วม ข้อแม้ต้องรวมกลุ่มจัดเป็นสถาบันเกษตรกรก่อน เผยปีงบประมาณ 2559 กยท.มีเงินเหลือปลอดภาระผูกพันต้นในกระเป๋า 3.6 พันล้านบาท 2560 คาดมีรายได้จากการจัดเก็บเงินเชสส์ 5.6 พันล้านบาท

นายประสิทธิ์ หนึ่งเดชะ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และในฐานะประธานคณะกรรมการทำงานจัดทำงบประมาณและการบริหารเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตาม มาตรา 49 (3) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ตามมาตรานี้จะเป็นเรื่องส่งเสริมและสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร ชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้รับการจัดสรรวงเงิน 1.89 พันล้านบาท ซึ่งที่ประชุมได้มีมติที่จะจัดสรรวงเงินนี้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ของ พ.ร.บ.การยาง

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ต่อไป สำหรับในปีงบประมาณ 2559 นี้ จะมีการให้สินเชื่อแก่เกษตรกร วงเงิน 1 พันล้านบาท เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านอุตสาหกรรม ส่วนในปี 2560 ได้รับการจัดสรรงบ 1.19 พันล้านบาท คาดจะนำมาปล่อยสินเชื่อ 800 ล้านบาท โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ซึ่งผลสรุปของคณะทำงานจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือบอร์ด กยท. เพื่อพิจารณาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้

หากบอร์ดเห็นชอบแล้ว จะมาวางระเบียบกฎเกณฑ์ให้รัดกุมเพื่อปล่อยกู้ต่อไป

“จะเปิดโอกาสให้เกษตรกร และผู้ประกอบการ สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการมายื่นความจำนงเพื่อขอใช้สิทธิในการขอสินเชื่อ ส่วนผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้เช่นเดียวกัน แต่ต้องไปจดทะเบียนในรูปของสถาบันเกษตรกร กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งหากเป็นนิติบุคคลแล้วจะสามารถใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการนี้ได้ คาดจะปล่อยสินเชื่อได้ประมาณเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้”

สอดคล้องกับนายสาย อื่นคำ กรรมการ กยท. ในฐานะประธานจัดทำงบประมาณและการบริหารเงินกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตรา 49 (6) กล่าว ว่า ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้ดูแลต้นยางทุกต้น น้ำยางทุกหยด ตั้งนั้นจากการประชุมบอร์ดล่าสุด ทางเจ้าหน้าที่ได้รายงานผู้ที่มีเอกสารสิทธิ ตามรายการที่ขึ้นทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่จ่ายเงิน 1.5 พันบาทต่อไร่ ให้ทั้งเจ้าของสวนและคนกรีดยาง ไม่เกิน 15 ไร่ ในโครงการสร้างความเข้มแข็งจำนวน 8.5 แสนครัวเรือน ส่วนตัวเลขประมาณการคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ จำนวน 7.5 แสนครัวเรือน ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้ขึ้นทะเบียนสมาชิก กยท. เพื่อจะได้ทราบว่าปริมาณยางที่แท้จริงในระบบมีเท่าไร เพื่อจ่ายต่อการบริหารจัดการได้ในอนาคต ส่วนการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 49 ในปี 2559 เป็นงบจัดสรรทุนประเดิมของ กยท. จำนวน 4.5 พันล้านบาท และ

> การจัดสรรและการบริหารเงินกองทุนพัฒนา ยางพาราตามมาตรา 49

รายการ	หน่วย : ล้านบาท	
	ปี 2559	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของ กยท.	541	668
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการปลูกแทน	2,164	2,275
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการยาง (3)	1,895	1,190
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย	327	284
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง	379	398
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง	163	170
งบประมาณ	4,540	5,688

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

ในปี 2560 งบประมาณ 5.68 พันล้านบาท (ดูตารางประกอบ) อย่างไรก็ดีสำหรับงบประมาณในปี 2560 แหล่งที่มาของรายได้จะมาจากการจัดเก็บเงินเซสส์ (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่งออก) คาดปริมาณยางส่งออก 4.06 ล้านตัน ค่าจัดเก็บค่าธรรมเนียมอัตรา กิโลกรัมละ 1.40 บาท จะมีเงินประมาณ 5.68 พันล้านบาท

ทั้งนี้สถานะการเงินของกองทุนพัฒนายางพาราของ กยท. ในปีงบประมาณ 2559 ยอดยกมา ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 จำนวน 2.66 หมื่นล้านบาท หักเงินผูกพันเจ้าของสวนยาง 2.3 หมื่นล้านบาท เงินคงเหลือหลังจากหักเงินผูกพันเจ้าของสวนยาง (ปลอดภาระ) จำนวน 3.614 พันล้านบาท

อนึ่ง ตามคำสั่งของคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย ที่ 10/2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดทำงบประมาณและการบริหารเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 ประกอบด้วย 4 คณะ ได้แก่ 1. คณะทำงานส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร ชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง มาตรา 49 (3) 2. คณะทำงานส่งเสริมด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และค้นคว้าทดลอง มาตรา 49 (4) 3. คณะทำงานจัดทำสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง มาตรา 49(5) และ 4. คณะทำงานส่งเสริม และการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง มาตรา 49 (6)

สังคมเมือง

'จำหน่าย'บานอีก เรื่องที่กรม.ไม่กล้าแตะ

● กลายเป็นข้อถกเถียงวงกว้างกรณี คกก.สอบความผิดละเมิดจำหน่ายข้าวสุรูปโครงการไม่เสียหาย แต่ **ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร** มีความผิด เจ้าตัวเปิดบ้านพบปะสื่อออก เรื่องนี้เลยเป็นอีกประเด็นที่สื่อออกไม่พลาดยังคงค้างคา

เรื่องใหญ่และลากยาว

● **ยิ่งลักษณ์** ตั้งข้อสงสัยไม่ต่างไปจากแกนนำเพื่อไทยและนักวิชาการเมื่อตัดสินว่านโยบายไม่ผิด การจำหน่ายข้าวไม่เกิดความเสียหาย แต่เหตุใดคนที่ทำตามนโยบายถึงผิด

นักกฎหมายยังก่ายหน้าผาก



ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จิรัชัย มุตทองโรย

● **จิรัชัย มุตทองโรย** ประธานสอบยืนยันอดีตยิ่งลักษณ์ผิด 3 กระทั่งคือบิดเบือนกลไกตลาด ทำให้ข้าวกลายเป็นพันธุ์ เกิดวิกฤตน้ำ, มีการทุจริตขายข้าวจีทูจี และไม่ฟังคำทักท้วงป.ป.ช.

ข้อมูลตั้งจากอีกฝั่ง

● ส่วนคดีอาญาฐานไม่ยับยั้งโครงการจำหน่ายข้าว 17 ก.พ.นี้ ศาลฎีกา นักการเมืองนัดไต่สวนพยานอีกครั้ง



อมร วาณิชวิวัฒน์ เชาว์ ทรงอาวุธ

หลังเปิดไต่สวนพยานอัยการโจทก์นัดแรกเมื่อ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา

คดีใหญ่สังคมจับตา

● โฆษกกรธ. **อมร วาณิชวิวัฒน์** ชัดข้อเสนอแก้ร่างรธน.ของ สนช. สปท. ประเด็นที่มาส.ว. กับระบบเลือกตั้ง น่าจะมีผลประโยชน์แอบแฝง เพราะบางคนเป็นอดีตนักการเมือง

พูดหรือเจียบดีกว่ากัน

● ส่วนข้อเสนอของกรม. **วิษณุ เครืองาม** ยื่นให้นายกฯ ดูรายละเอียดแล้ว โดยเสนอแนะเรื่องกรอบการทำงานรัฐบาลชุดเลือกตั้ง แต่ไม่แตะเรื่องระบบการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง

กลัวถูกรหาขึ้น

● นายกฯ **บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ์** บินถกอเอเชีย-สหรัฐ ที่อเมริกา เอกชนฝากกรบ้านทันทีให้นายกฯใช้โอกาสนี้ชี้แจงกับ **บารัก โอบามา** ถึงการแก้ไขอย่างจริงจังของไทยต่อปัญหาค้ามนุษย์

ผู้นำทูตเที่ยว 3

● รับข้อสงสัยเป็นปัญหาอีก **เชาว์ ทรงอาวุธ** รักษาการผู้ว่าฯ การยางฯ หรือกยท. ยอมรับตั้งแต่เริ่มโครงการจัดซื้อได้เพียง 1 พันตัน ขณะเดียวกันยังมีสต็อกยางรัฐ 3.7 แสนตัน ทำให้กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

รบ.ต้องระวังบาน

กระทู้สวนยาง 2แสนครัวเรือน รับไร่ละ1.5พัน

โพสต์ทูเดย์ - “พล.อ.ฉัตรชัย” กระตุ้น
ชาวสวนยาง 2 แสนคน ขอรับเงินชดเชย
1,500 บาท/ไร่ ก่อนปิดลงทะเบียน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตร
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้การ
ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ไปประสาน
งานกับกระทรวงมหาดไทย ขอให้กำนัน
และผู้ใหญ่บ้านนำเกษตรกรชาวสวนยาง
มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรในโครงการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวน เพื่อ
รับเงินช่วยเหลือ 1,500 บาท/ไร่ ไม่เกิน
15 ไร่/ครัวเรือน เนื่องจากจะสิ้นสุดเวลา
การขึ้นทะเบียนในวันที่ 29 ก.พ.นี้


“ก็ไม่เข้าใจทำไมชาวสวนไม่มาขึ้น
ทะเบียน” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า ปัจจุบันมีเกษตรกร

ชาวสวนยางขึ้นทะเบียน 6.4 แสนราย จาก
ผู้มีสิทธิ 8.5 แสนราย และ กยท.ได้จ่าย
เงินช่วยเหลือไปแล้ว 3.4 แสนราย แบ่ง
เป็นเจ้าของสวนยาง 1.76 แสนราย และ
ผู้กรีดยาง 1.6 แสนราย รวมเป็นเงิน 2,500
ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 2 แสนราย ไม่
ทราบว่าเหตุใดจึงไม่มาขึ้นทะเบียน

นายเชาว์ กล่าวว่า สำหรับการซื้อ
ยางนำตลาดที่ 45 บาท/กก. ณ วันที่ 12
ก.พ.ที่ผ่านมา พบว่ามีชาวสวนยางนำยาง
มาขายในโครงการ 1,000 ตัน เป็นเงิน
100 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุที่ชาวสวนยางนำ
ยางมาขายน้อยเพราะเป็นช่วงปิดกรีด

ทั้งนี้ ณ วันที่ 12 ก.พ. ราคายางแผ่น
ดิบ (ทองถิ่น) อยู่ที่ 34.90 บาท/กก. ลด
ลงจากวันที่ 25 ม.ค. ที่ราคาอยู่ที่ 38.40
บาท/กก.

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
กล่าวว่า กนอ.จะเดินสายโรดโชว์เพื่อดึงดูด
นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้เข้ามา
ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยาง (รับเบอร์
ซิตี้) พร้อมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์ระยะ
ยาวที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางพาราโลก 

เกษตรลำปางส่งยางขายให้รบ.

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นายศักดิ์ชัย วัฒนวิชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางเปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง และศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดลำปาง ได้เปิดรับซื้อขายพาราตามนนโยบายช่วยเหลือของรัฐบาลไปแล้ว 3 จุด ใน 3 วัน กระจายในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร, วังเหนือ และงาว จ.ลำปาง มีเกษตรกรนำยางพารามาขายจำนวน 229 ราย ได้ยางพารารวม 22,002 กิโลกรัม มูลค่าซื้อขาย 902,702 บาท โดยกำหนดรับซื้อเฉพาะยางก้อนถ้วยและยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ในส่วนของน้ำยางสดไม่สามารถรับซื้อได้ เนื่องจากในพื้นที่ จ.ลำปางไม่มีโรงงานในการผลิตน้ำยางข้น และไม่สะดวกในการเก็บและขนย้าย

จากนี้ไปทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง และทางศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดลำปางจะประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานรับซื้อขายพาราในการช่วยเหลือเกษตรกรในรอบดังกล่าว ว่าได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอย่างครอบคลุมแล้วหรือยัง เนื่องจากรัฐบาลกำหนดรับซื้อ เพื่อเป็นการช่วยเหลือไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับพื้นที่ จ.ลำปางนั้นมีเกษตรกรปลูกยางพารากระจายทั้งจังหวัด 13 อำเภอ ผู้ปลูกยางทั้งหมดกว่า 1,200 คน แต่มีผู้ที่ลงทะเบียนไว้ 600 ราย



☒ **เยี่ยมชมสหกรณ์...**นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองครก จำกัด ที่แปรรูปยางดิบเป็นผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพจำหน่าย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา โดยมีนายณัฐพงษ์ บริพันธ์ ประธานสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองครก จำกัด ต.หนองปรือ อ.รัฐฯ จ.ตรัง เมื่อวันก่อน

สกกย.คลองปางจับมือบ.เอกชน พัฒนาผลิตยางแผ่นระบบสากล

ตรัง : นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดตัวสู่ระบบบริหารคุณภาพสากล ISO9001:2015 ในการผลิตยางแผ่นรมควัน ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด กับ บริษัทอินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา เพื่อยกระดับคุณภาพของยางพารารมควัน โดยมีนางสมจิตร์ ล่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง และนายจักรกฤต แก้วทอง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

นายเสนอ กล่าวว่า ระบบบริหารคุณภาพสากล ISO9001 : 2015 จะช่วยให้สหกรณ์ปรับปรุงและพัฒนาขบวนการผลิตยางแผ่นรมควันให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในระบบสากล เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งยางแผ่น

รมควันคุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน ตั้งแต่กระบวนการรับซื้อน้ำยาง ตลอดจนกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ให้มีระบบสามารถสอบย้อนกลับได้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง ในการพัฒนาศักยภาพในการผลิตยางจนนำไปสู่การผลิตยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพรวมทั้งยังช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับราคาที่เป็นธรรม เป็นแรงจูงใจที่จะปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา

นายเสนอ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด ได้มีการดำเนินธุรกิจในการแปรรูปยางพารา โดยการรับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรสมาชิกเพื่อแปรรูป เป็นยางแผ่นรมควันแล้วจำหน่ายให้กับบริษัทเอกชนต่างๆ และตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้มีการขายยางให้บริษัทอินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน โดยตรง ในปริมาณ 109,000 กก. เป็นเงิน 5,251,000 บาท



ลงนามยางพารา - เสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด กับ บริษัท อินโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด อ.รัชฎา จ.ตรัง เมื่อเร็วๆ นี้



หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจปีที่ 36 ฉบับที่ 3,131 วันที่ 14-17
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559.....*◆*.....“ห้องทอง” รายงานตัว...เริ่มด้วย
สีสันบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนปีนี้ที่ดูคึกคักแม้สถานการณ์เศรษฐกิจ
จะยังไม่ดีนัก!! เช่นเดียวกับแวดวงการเมืองอยู่ในช่วงปรับแก้ร่าง
รัฐธรรมนูญก่อนจะทำประชามติ 31 กรกฎาคมนี้ !!.....*◆*.....ผลจะ
ออกมาอย่างไร “ห้องทอง” ไม่กล้าเดา!! แต่ที่แน่ๆท่านผู้นำ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคสช.ออกมายืนยันชัด...การเลือกตั้งยังเป็น
ไปตามโรดแมป คือ กลางปี 2560 โน่น!!! นั่นคือ ชาวดี!! โดยเฉพาะ
กับบรรดาพวกราชสำนัก รวมถึงผู้ประกอบการ เพราะหากการเมือง
ในประเทศยังถูกลากยาวให้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็คงจะลำบากกัน
ทั่วหน้าต่อไป นี่คือ ความเป็นจริง!!.....*◆*.....หากยังไม่เชื่อก็ต้องไป
ดูดัชนีชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของแวดวงธุรกิจ ล่าสุดทั้ง
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมและของนักลงทุนในตลาดหุ้นต่าง
ออกมาติดลบอย่างมิได้ندหมาย!!! ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ย่อมกดดัน
รัฐบาลโดยเฉพาะที่มเศรษฐกิจรัฐบาล ภายใต้การนำของ ดร.สมคิด
จตุศรีพิทักษ์ แม้ที่ผ่านมาจะ “ลุย” แก้ปัญหาไปมากแล้วก็ตาม...แต่
ต้องยอมรับความเป็นจริงที่ว่า...ปัญหาของเราเยอะจริงๆ!!.....*◆*.....
โดยรวมปัญหาเป็นเรื่องศักยภาพและขีดความสามารถในด้านการผลิต
และการเข้าถึงแหล่งเงินของผู้ประกอบการรายเล็ก ซึ่งเป็นกันทั้งในภาค
เกษตรและภาคธุรกิจ!! เห็นได้จากรัฐบาลชุดนี้ออกแรงช่วยไปเยอะกับ
ผู้ประกอบการรายย่อยหรือเอสเอ็มอี...อย่างล่าสุดหา “ซอฟต์แวร์โลน” มา
ให้ 50,000 ล้านบาท แค่เกินครึ่งเดือนมาไม่กี่วัน...ผอ.แบงก์ออมสิน
ชาติชาย พยุหนาวีชัย บอก เงินหมดแล้ว!! หากรวมโครงการระยะแรก
เข้าไปด้วยก็ 150,000 ล้านบาทแล้วที่ซึ่มซับไปให้รายย่อย.....*◆*.....

ขณะที่ภาคเกษตรโดนทั้ง “ภัยแล้ง” และ “ราคาตกต่ำ” ภาครัฐก็นำร่องช่วยไปหลายมาตรการแต่ก็ยังไม่เห็นได้ตั้งใจ!! ไม่รู้เป็นเพราะมาตรการไม่ได้ผลหรือคนไม่ได้เรื่อง!!.....

♦.....พูดถึงผลผลิตภาคเกษตร ทั้งยาง ข้าว มัน ปาล์ม ต้นเหตุล้วนมาจากต้นทุนการผลิตบวกกับซัพพลายมากกว่าดีมานด์...

รวมถึงยังไม่มี ความพยายามและความร่วมมือในการต่อยอดอย่างจริงจัง!! ปัญหานี้ทุกคนก็รู้!!.....*♦*.....อย่าง ยางพารา!! ทั้งที่มีกรพัฒนาต่อยอดไปแล้วมากมายรวมทั้งเอาไปทำ ถนนแทนยางมะตอย!! ซึ่งทนทานดีกว่า ไม่ต้องซ่อมบ่อย...แต่บังเอิญหน่วยงานที่ทำถนนเป็นคนละหน่วยงานวิจัย...ก็เลยไม่รู้ไม่เห็น!! หวังว่าต่อจากนี้จะต้องมาพูดเรื่องถนนยางพาราเพื่อแก้ปัญหากันอีก!!.....

♦.....ขณะเรื่องการผลิตข้าวรอบใหม่...ผลการประชุมร่วมระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ ชาวนาและผู้ประกอบการผ่านไปด้วยดี โดยข้อสรุปลดพื้นที่การผลิตลงจากปีละ 30 ล้านตันเหลือ 25 ล้านตัน ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ส่วนเรื่องการเขี่ยยานั้น ชาวว่าเจ้าภาพกระทรวงเกษตรฯ ยอมรับข้อเสนอแล้ว!!.....*♦*.....ดีลใหญ่ประจำปีนี้ไม่พัน ดีลซื้อกิจการ

“บีกซี” ของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี ตามที่ รำภา คำหอมรีน ซีเอฟโอของ บีกซีออกมาคอนเฟิร์ม คาดว่าจะจบ ดีลประมาณไม่เกินวันที่ 31 มีนาคมนี้ ถือเป็นความสำเร็จในการขยายเครือข่ายธุรกิจครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงมือผู้บริโภคของเจ้าสัว.....*♦*.....ทำดีต้องชม...วิทยากร

มนตรี ผอ.สคร.ฮ่องกง เตรียมงานใหญ่ ผลักดันการขยายตลาดข้าวไรซ์เบอร์รี่ในฮ่องกงแบบต่อเนื่อง!! เริ่มวันที่ 5-30 เมษายน

ร่วมกับททท.โปรโมตในงานไทยเฟสติวัล...เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน จัดกิจกรรมโปรโมตในห้างอโชน หลังจากนั้นในเดือนกรกฎาคมจะร่วมมือกับกลุ่ม Maxim's Group ยักษ์ใหญ่เครือข่ายร้านอาหาร/เบเกอรี่ในฮ่องกง ผู้นำเข้า และผู้ประกอบการไทย.....*♦*.....เปิดนำร่องแล้วสำหรับร้าน “ประชารัฐสุขใจ” ณ บั้มปตท.สำนักงานใหญ่ ด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ ททท. สสว. เอสเอ็มอีแบงก์ กรม



• Chatichai Pongthavichai



• Jirawat Wongsawat

พัฒนาชุมชน รวมถึงปตท. ตามแผนกำหนดตั้งทั้งหมด 148 ร้าน... “ห้องทอง” เห็นดีเห็นงามด้วย แต่อยากให้ชำเลื่องโมเดลเก่าๆที่ล้มเหลวด้วย!!.....*◆*.....นี่สิ! มีแต่ความสำเร็จ...โดยเฉพาะกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชน จัดมาหลายครั้งแต่ทุกๆครั้งไม่เคยทำให้ประชาชนที่มาร่วมงานผิดหวัง!! นั่นคือ กิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนของกลุ่มซีพีเอฟ ช่วงเทศกาลตรุษจีนวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา **พงษ์วิเศษไพฑูรย์** ซีโอโอ นำทัพชนสินค้าคุณภาพเยี่ยมแบรนด์ “ซีพี” ไปจำหน่ายในราคาพิเศษ พร้อมกิจกรรมบันเทิงครบ... คิวต่อไปจังหวัดไทรบุรีให้ดี!!.....*◆*..... **สันติ วิริยะรังสฤษดิ์** บิ๊กบอสวารสารการเงินธนาคาร จัดมหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “Digital Life Digital Money ชีวิตดิจิทัล การเงินดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์ประชุมพีช รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป...พีชเปิดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ **วิสุทธิ ศรีสุพรรณ** รมช.คลังจะเดินทางไปเป็นประธาน



• วิสุทธิ ศรีสุพรรณ



• พงษ์ วิเศษไพฑูรย์

เปิดงาน!!.....*◆*.....สถาบันอาหาร เชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้านอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมการอบรม “SMEs ไทยก้าวไกลสู่สากล” ฟรี!! ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2559 ณ ห้องปะการัง โรงแรมลองบีช ชะอำ เพชรบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมแจ้งความจำนงค์ได้ที่ มณีรัตน์ เรื่องศรีสุทธิ โทร. 0- 2886- 8088 ต่อ 2111, 2601-2 E-mail: maneerat@nfi.or.th หรือ www.nfi.or.th.....*◆*..... ผ่างๆ กสอ.ร่วมกับสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ เปิดเวทีประชันฝีมือการออกแบบอีกครั้ง โดยเฉพาะใน 3 สาขา ได้แก่ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ นักออกแบบที่สนใจสามารถส่งชิ้นงานประชันกันได้ในงาน “ไทยแลนด์ อินโนแพชั่น อวอร์ด 2016” หรือ ทิพา 2016

โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ - 22 กุมภาพันธ์นี้.....*◆*.....ร่วมฤดี เฮลท์ มาสสาจจ์ ฉลองเดือนแห่งความรัก ลด 20% ตลอดเดือนแห่งความรัก ตั้งแต่วันที่ - 29 กุมภาพันธ์ 2559 อ้าว!! สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2252-9651, 0-2252-9639 เว็บไซต์ www.ruamrudeehealthmassage.com.....*◆*

‘กนอ.-มอ.’ปั้นบุคลากรป้อนคลังเตอร์ยาง โซว์นวัตกรรมทั้งระบบในนิคมฯรับเบอร์ซีดี

ผู้จัดการรายวัน 60 – กนอ.เตรียมลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เดินหน้าเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และผู้เชี่ยวชาญ ป้อนเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมยางพารา เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันการลงทุนไทย นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า เร็วๆ นี้ กนอ.เตรียมลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ในการพัฒนาส่งเสริมด้านนวัตกรรมการใช้ยางพาราในประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มปริมาณการใช้ในประเทศ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงศักยภาพของบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่จะมารองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราที่จะเกิดขึ้นทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ในรูปแบบของคลังเตอร์ในนิคมฯยางพารา หรือรับเบอร์ซีดี

สำหรับขอบเขตความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เน้นไปที่การส่งเสริมพัฒนาทั้งระบบ เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนด้านต่างๆ ให้กับอุตสาหกรรมยางพารา อาทิ โครงการนำร่อง “สวนยางในอนาคต” โครงการอาร์แอนด์ดี (R&D) ศูนย์ข้อมูล ศูนย์แสดงสินค้า ลอจิสติกส์ ตลาดกลาง คลังสินค้า รวมทั้งการมีสถาบันฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร สถาบันการศึกษาเกี่ยวกับยางพาราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมยางพารา ที่คาดว่าจะมีการแข่งขันด้านราคาในตลาดโลกที่สูงขึ้นในอนาคต

ส่วนความคืบหน้าในด้านการจัดตั้งศูนย์ลงทุน และการเตรียมความพร้อมของนักลงทุนที่จะเข้ามา กนอ.ได้เตรียมเดินสายโรดโชว์ กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ให้เห็นถึงความคืบหน้าในแผนการก่อสร้าง การบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราของโลก เพราะไม่เพียงการพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ แต่รัฐบาลได้วางทั้งระบบที่มีพื้นที่ที่เป็นโอกาสในการตั้งโรงงาน เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ยางได้ทั่วประเทศ ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก เป็นต้น

สำหรับแผนการพัฒนานิคมฯยางพารา (rubber city) ตั้งอยู่ในเฟส 2/2 และ 3 ของนิคมฯภาคใต้จังหวัดสงขลา บนพื้นที่ 755 ไร่ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเริ่มเข้ามาก่อสร้างโรงงานได้ในเดือนกันยายน ปี 2559 และจะเริ่มประกอบกิจการภายในเดือนกรกฎาคม ปี 2560 ทั้งนี้ในการวางระบบสาธารณูปโภคได้มีแผนที่ จะเริ่มก่อสร้างในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2559 แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ คือ โซนเอ (Zone A) และโซนบี (Zone B) คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายนปี 2560 และจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในการวางระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด ในเดือนมีนาคม 2561.

ลัปดาห์หน้าทองล่อลุด พิชัยหยันสมคิดบีมศก.

พท.โตกลับ'สมคิด'รบ.มีหน้าที่ดูแล'จีดีพี'
เป็นตัววัดเศรษฐกิจ ปท. อุปนายกสมาคม
ค้าทองคำแนะติดตามราคาทองคำ อาจปรับ
ตัวลดลงแต่ที่บาทละ 2 หมื่น ขึ้นักลงทุน
เทขายทำกำไรในระยะสั้น (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

ทองล่อลุด

'พท.'แย้'สมคิด'บีมจีดีพีไม่ได้

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะทำงานฝ่ายเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย (พท.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกรณีมีการแชร์ข้อความในทวิตเตอร์ที่ว่ายังเป็นคำพูดของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ระบุว่า "รัฐบาลชุดนี้ไม่มีหน้าที่บีมจีดีพี เรามีหน้าที่ปฏิรูป เรื่องบีมจีดีพีเป็นเรื่องรัฐบาลหน้า" ว่า "ไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดของนายสมคิด เนื่องจากทุกรัฐบาลต้องมีหน้าที่ดูแลจีดีพี เพราะจีดีพีเป็นตัวเลขหนึ่งในการวัดความสำเร็จในการบริหารประเทศทางด้านเศรษฐกิจ และเป็นเครื่องชี้ถึงความสุขของประชาชน หากอ้างว่ามาปฏิรูปซึ่งจับต้องไม่ได้ และที่ผ่านมาก็ไม่เห็นปฏิรูปอะไรได้ มีแต่ความเลื่อมทางเศรษฐกิจทั้งการส่งออกทรุด และการลงทุนหดหาย ขนาดคืนร่นแห่ไปญี่ปุ่น ญี่ปุ่นยังลงทุนลดลง 81% หรือแปลว่าเขาไม่มาลงทุนแล้ว ถ้าหากบริหารไม่ได้ก็ควรริบจัดเลือกตั้งด้วยกติกาที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ประชาคมโลกจะได้ยอมรับประเทศจะได้เดินหน้าได้ ซึ่งเคยเตือนแต่แรกตอนปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วว่า ระวัคนเก่งๆ จะเสียคน และเชื่อว่าที่นายสมคิดต้องพูดแบบนี้เพราะต้นลัปดาห์หน้าจะมีประกาศจีดีพีปี 2558 ที่แย้แค่ 3% ก็จะไม่ถึง ทั้งๆ ที่อัดเงินเข้าไปเป็นแสนล้านบาท"

รมว.คลังชี้รบ.ดูแลเงินทุน

นายอภิศักดิ์ ดันตวิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและมีความเสี่ยง ทุกคนก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยง ส่วนความกังวลของหลายฝ่ายเรื่องเงินทุนไหลเข้าหลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจชะลอการขึ้นดอกเบี้ยครั้งต่อไปออกไปนั้น ส่วนตัวเห็นว่า เรื่องเงินทุนเคลื่อนย้ายนั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นผู้ให้การดูแลอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ นายวิโรจน์ สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้กล่าวในงานแถลงข่าวแนวโน้มเศรษฐกิจไทยและทิศทางการค้าเงินบาท ธปท. ปี 2559 ว่า เรื่องที่ ธปท.พยายามทำมาต่อเนื่อง คือทำให้เงินที่ไหลเข้าเท่ากับเงินที่ไหลออกจากประเทศ ช่วงปีที่ผ่านมามีเงินบาทแข็งขึ้นในระดับที่สูงมาก โดย ธปท.มีแผนเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายเงินทุนมากขึ้น เพื่อให้คนไทยและผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ต่างประเทศ (นอนเรลชิตินซ์) สามารถนำเงินในประเทศไทยออกไปทำประโยชน์ได้มากขึ้น โดยจะทำการระมัดระวังและค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งขณะนี้ทุนสำรองระหว่างประเทศสูงและเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูง

'ทีเอ็มบี'วิเคราะห์ค่าเงินบาท

รายงานข่าวจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทย (ทีเอ็มบี) ระบุว่า โอกาสที่ค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงรุนแรง เนื่องจากการดำเนินนโยบายการเงินที่สวนทางกันของเฟดและธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักอาจไม่เกิดขึ้นแล้ว เนื่องจากมุมมองของ

ตลาดต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เพราะเดิมตลาดมีมุมมองที่ค่อนข้างดีมากกว่าหรืออาจจะดีเกินไปต่อภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐ ประกอบกับเฟดสามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 7 ปี แผนของเฟดที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง 4 ครั้งในปี 2559 สวนทางกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของยุโรปและญี่ปุ่นอย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้ค้าเงินส่วนใหญ่มองว่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆ ต่อเนื่องในปีใหม่เหมือนในปีที่ผ่านมา จึงเก็งกำไรโดยการซื้อเงินดอลลาร์ไว้เป็นจำนวนมาก

ตั้งข้อสังเกต'เฟด'ขึ้นดอกเบี้ย

ศูนย์วิเคราะห์ทีเอ็มบีระบุต่อว่า หลังจากที่ตัวเลขจีดีพีไตรมาสที่ 4 ของสหรัฐออกมาขยายตัวได้เพียง 0.7% ประกอบกับการจ้างงานในเดือนมกราคมที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้ตลาดเริ่มมีความกังวลกับเศรษฐกิจสหรัฐตั้งข้อสงสัยว่าเฟดจะสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้จริงหรือไม่ หรือเฟดอาจถึงขั้นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือเปลา่ จึงเกิดการเทขายเงินดอลลาร์ที่เคยถือไว้เพื่อเก็งกำไรจำนวนมาก และตลาดเริ่มหันไปซื้อเงินสกุลหลักอื่นๆ เช่น ยูโรและเยน ถือเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแทน ทำให้ตั้งแต่ต้นปี 2559 เงินเยนปรับตัวแข็งค่าไปถึง 6.69% ขณะที่เงินยูโรปรับตัวแข็งค่าขึ้น 3.93% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

ผู้ค้าเงินเล็งเงินสกุลเอเชีย

"เงินสกุลเอเชีย แม้ว่าเศรษฐกิจในแถบนี้จะยังอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่เป็นเป้าหมายของผู้ค้าเงินตราต่างประเทศเช่นกัน เพราะการเก็งกำไรบนเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างหนักในช่วงปีที่แล้ว กดให้ค่าเงินของกลุ่มประเทศเหล่านี้อ่อนค่าลงไปค่อนข้างมาก จะเห็นว่าในช่วงปี 2558 ค่าเงินริงกิตอ่อนค่าถึง 18.54% เช่นเดียวกับค่าเงินรูเบียและค่าเงินบาทที่อ่อนค่า 10.18% และ 8.81% ตามลำดับ ดังนั้นค่าเงินในเอเชียจึงมีความน่าสนใจในแง่มูลค่าที่ราคาปัจจุบันอาจจะต่ำกว่าที่ควรจะเป็น บวกกับตลาดพันธบัตรเอเชียระยะสั้นที่มีกระแสเงินทุนต่างชาติยังไหลเข้ามาลงทุน

ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพักเงินไว้ชั่วคราว ที่เอเอ็มมีมองว่าภาพที่ค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วที่หลายฝ่ายเคยคาดอาจไม่เกิดขึ้นแล้วในปีนี้ คาดว่าเฟดจะไม่สามารถขึ้นดอกเบี้ยได้ตามแผนที่วางไว้ ประเมินว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้อย่างน้อย 1 ครั้งในปี นี้ แม้โอกาสจะน้อยลงมากก็ตาม จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เงินบาทปรับแข็งค่าขึ้นได้

“คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าได้มากที่สุดที่ระดับ 36.30 บาทต่อดอลลาร์ จะเกิดขึ้นได้ภายในช่วงปลายปี 2559 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงต่อค่าเงินบาททั้งในขาขึ้นและขาลงอย่างใกล้ชิด ปัจจัยที่จะส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นได้คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่การขึ้นดอกเบี้ยของเฟด การชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย และการลดดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าได้” ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจที่เอ็มบีระบุ

จับตาราคาทองคำ-อาจอ่อนตัว

นายพิชญา พิสุทธิกุล อุปนายกสมาคมค้าทองคำ เปิดเผยถึงแนวโน้มราคาทองคำในตลาดโลกว่า ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกครั้ง ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่เมื่อคืนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึงเช้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นี้ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กหรือวอลล์สตรีทปรับตัวเพิ่มขึ้น 312 จุด ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน จึงเป็นสาเหตุหลักที่อาจกดราคาทองคำให้อ่อนตัวลงหลังจากนี้ นอกจากนี้ประเทศไทยยังเผชิญกับความผันผวนของค่าเงินบาท ที่ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ มีการอ่อนตัวจาก 35.28 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เป็น 35.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

“คาดว่าสัปดาห์หน้าราคาทองคำจะปรับตัวลดลง แต่ก็ประเมินยากว่าจะลดลงระดับใดหรือมากเพียงใด แต่ที่แน่ๆ กลุ่มนักลงทุนทองคำน่าจะมีการเทขายออกมาเพื่อทำกำไรระยะสั้นแน่นอน” นายพิชญากล่าว

ลุ้นตลาดหุ้นโลกกระทบทองคำ

นายพิชญากล่าวต่อว่า ต้องติดตามตลาดหุ้นของสหรัฐและยุโรปอีกครั้ง ซึ่งวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ คงไม่เห็นความเคลื่อนไหวนัก

ต้องรอวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ เพราะเวลาเปิดตลาดไม่ตรงกับไทย อย่างไรก็ตาม หากให้ประเมินราคาทองคำที่แนวโน้มลดลง คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวระดับ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่น่าจะลงไประดับ 18,000-19,000 บาทได้ โดยตลอดสัปดาห์หน้ายังต้องติดตามสถานการณ์ของดอลลาร์แข็ง เป็นธนาคารขนาดใหญ่ของประเทศเยอรมนีว่าจะสามารถแก้ปัญหาการชำระหนี้ได้หรือไม่ ซึ่งผลกระทบต่อธนาคารดอลลาร์แข็งก็จะมีส่วนทำให้ราคาทองคำมีการเปลี่ยนแปลงตลอดสัปดาห์แน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวราคาทองคำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พบว่า ราคาทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ 20,700 บาท ขายออกบาทละ 20,800 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 20,405.36 บาท ขายออกบาทละ 21,200 บาท ส่วนราคาทองคำโลกอยู่ที่ 1,237.76 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ค่าเงินบาทแข็งค่าเล็กน้อยมาอยู่ที่ 35.44 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

มท. แจงจ่ายตำบลละ 5 ล้าน

ที่กระทรวงมหาดไทย นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ประกอบด้วย มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท) โครงการมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย และโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ขณะนี้กลุ่มของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกมาตรการอย่างเร่งด่วนและจริงจัง ได้มีการกระจายเม็ดเงินลงพื้นที่ที่มียอดรวมการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการต่างๆ แล้วเป็นจำนวนเงิน 7,913.44 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 9 กุมภาพันธ์ 2559) ดังนี้ 1.มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ได้รับอนุมัติโครงการจากสำนักจัดหางบประมาณเขตพื้นที่แล้วจำนวน 120,198 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.07 จำนวนเงินที่อนุมัติแล้ว 35,423.60

ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,021.87 ล้านบาท และอยู่ระหว่างก่อนนี้ผูกพัน 7,979.54 ล้านบาท

อีก 3 มาตรการเร่งอนุมัติเบิกจ่าย

นายชยพลกล่าวต่อว่า 2 มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณแล้วจำนวน 3,827 โครงการ เป็นเงิน 3,200.968 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,297.19 ล้านบาท และอยู่ระหว่างก่อนนี้ผูกพัน 712.35 ล้านบาท 3.โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 421 รายการ เป็นเงิน 254.28 ล้านบาท ดำเนินการในพื้นที่ 21 จังหวัด เบิกจ่ายแล้ว 83.51 ล้านบาท และอยู่ระหว่างก่อนนี้ผูกพัน 65.68 ล้านบาท 4.มาตรการส่งเสริมการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยได้รับงบประมาณ 4,490 รายการ เป็นเงิน 2,565.80 ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพันแล้ว 2,286.44 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,474.10 ล้านบาท คาดว่าทุกจังหวัดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ไวยรายน้อย่างสดรับได้ใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุดรับซื้อน้ำยางสด อ.สะเดา จ.สงขลา มีการรับซื้อน้ำยางสด กิโลกรัม (กก.) ละ 30 บาท ลดลงจากวันที่ 12 กุมภาพันธ์ อีก 1 บาท ทำให้ชาวสวนยางพาราบางรายถึงกับไม่พอใจ เพราะต้องแบ่งรายได้ให้ลูกจ้างที่รับกรีดยาง นับเป็นราคาต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี ทั้งๆ ที่ต้นยางอยู่ในช่วงผลัดใบ บางสวนหยุดกรีดยาง น้ำยางออกสู่ตลาดน้อยกว่าช่วงปกติแต่ราคายังลดลง ไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาด

นายปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ เจ้าของสวนยาง ต.คลองแงะ อ.สะเดา กล่าวว่า น้ำยางสดราคาตกลงมาอยู่ที่ กก.ละ 30 บาท หรือ 3 กก. 100 บาท ทำให้ชาวสวนยางพารามีรายได้จากการทำสวนยางพาราลดน้อยลงจนลูกจ้างและเจ้าของสวนยางอยู่ไม่ได้ ขอให้รัฐบาลช่วยดูแลราคายางพาราด้วย เนื่องจากปริมาณน้ำยางสดออกสู่ตลาดน้อยเนื่องจากต้นยางอยู่ในช่วงผลัดใบและหลายสวนต้องหยุดกรีดยาง แต่ราคาน้ำยางสดกลับลดลงอย่างต่อเนื่องวันละ 1 บาท

วาเลนไทน์ 59 ขบเขากว่าปีก่อน

นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทท.) กล่าวว่า ในภาคการท่องเที่ยวช่วงวันวาเลนไทน์ในปีที่ไม่มีควมตึกคัก เนื่องจากวันวาเลนไทน์ปี 2559 ไม่ตรงกับวันหยุดเกี่ยวกับช่วงวันหยุดนักชดถุข จึงไม่มีแรงกระตุ้นให้ประชาชนเดินทางออกไปท่องเที่ยว จะมีก็แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนน้อยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตั้งแต่ช่วงเทศกาลตรุษจีน และอยู่ยาวจนถึงสุดสัปดาห์นี้เป็นวันวาเลนไทน์แล้วจึงค่อยเดินทางกลับประเทศ ในส่วนภาคการท่องเที่ยวทั้งจากกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติจากนี้ จะเข้าสู่สภาวะปกติไปจนถึงเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายนนี้ ที่คาดว่าเทศกาลสงกรานต์น่าจะมีควมตึกคัก เพราะมีวันหยุดยาวติดต่อกันถึง 5 วัน

โอดดอกกุหลาบสดแพงขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยายกาศกรจัดงานวันวาเลนไทน์หรือเทศกาลแห่งความรัก ที่ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ.เมืองปราจีนบุรี นักท่องเที่ยวต่างเข้ามาเที่ยวชม มีการตกแต่งนำดอกไม้สด ดอกไม้ประดิษฐ์ ตกแต่งสถานที่มากกว่า 1 แสนดอก จัดทำซุ้มสำหรับคู่รักให้บันทึกภาพ

ที่ จ.ชัยราช ต.ลาดจําหน่ายดอกไม้ขบเขากว่าปีที่ผ่านๆ มา พบว่าที่ตลาดศิริภรณ์เทศบาลนครชัยราช แม้จะมีผู้คนเลือกซื้อดอกไม้และของขวัญต่างๆ แต่ไม่ค่อยตึกคักมากนักเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา

ที่ จ.เพชรบูรณ์ นางวาสนา ฮีร์นิตี นายกเทศมนตรี ตำบลหล่มเก่า และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหล่มเก่ากล่าวว่า ในช่วงค่ำของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ทางสภาวัฒนธรรมฯ ร่วมกับอำเภอและเทศบาล จัดประกวดคู่รักยืนนานขึ้นภายในงานวัฒนธรรมไทหล่มคู่รักที่เข้าร่วมประกวดต้องมีอายุ 65 ปีขึ้นไปครองรักกันมาไม่ต่ำกว่า 20 ปี โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนในเขต อ.หล่มเก่า คัดสรรผู้สูงอายุคู่รักเข้าร่วมประกวด

ที่ จ.อ่างทอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรดาตลาดร้านค้าที่จำหน่ายดอกกุหลาบบริเวณ

ตลาดสดเทศบาล 1 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง มีบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา นายชวนชัย ศรีเพชรเจริญ อายุ 44 ปี พ่อค้าจำหน่ายดอกกุหลาบและของขวัญเผยว่า ปีนี้ราคาดอกกุหลาบสดพุ่งสูงเกือบเท่าตัว ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์หันมาขายดอกกุหลาบแห้งและช็อกโกแลตแทน นำมาทำจัดเข้าช่อรูปแบบต่างๆ มีเสียงตอบรับของผู้ซื้อดีเกินคาด

ที่ จ.อุทัยธานี ที่บริเวณตลาด อ.หนองฉาง เต็มไปด้วยร้านจำหน่ายสินค้าต้อนรับวันวาเลนไทน์กันจำนวนมาก โดยเฉพาะดอกกุหลาบและตุ๊กตาหมี สำหรับดอกกุหลาบทั้งดอกเดี่ยวและแบบช่อมีการปรับราคาขึ้นมาเดิมจำหน่ายดอกละ 9 บาท ปรับขึ้นเป็นดอกละ 20-59 บาท ขึ้นอยู่ที่ขนาดของดอกพร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง ในส่วนดอกกุหลาบแบบจัดช่อจะอยู่ในราคาช่อละ 299-599 บาท ตุ๊กตาหมีจะอยู่ในราคาตั้งแต่ 59-1,000 บาท แล้วแตขนาดตัวของตุ๊กตา

สงขลาปิดถนนจัดวาเลนไทน์

ที่บริเวณริมถนนราชบุรี-สายสวนฝั่ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ได้เนรมิตจำลองชิงช้ายักษ์แห่งรัก ท่ามกลางป่าแห่งเทือกเขาตะนาวศรีที่มีหมอกปกคลุมยามเช้าเป็นต้นให้คู่บ่าวสาวจำนวน 4 คู่ ได้พิสูจน์รักแท้ในวันแห่งความรัก น.ส.จารุณี ไกยกุล หนึ่งในคู่รักกับหนุ่มชาวอังกฤษ กล่าวว่า ดินแดนมาก ๆ กับการผจญภัยโดยไม่เคยไปที่ไหนเลย สามีก็บอกว่าสนุกมากกับกิจกรรม หลังจากนั้น จะเดินทางไปฮันนีมูนที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังพบรักกันครั้งแรกที่ทะเลภูเก็ต

ที่ จ.สงขลา มีการปิดถนนเส้นทางถนนตลอดทั้งสาย ประดับตกแต่งสถานที่ด้วยซุ้มประตูเมืองสงขลาบริเวณทางเข้างานตั้งเวทีเพื่อจัดกิจกรรมการแสดง การออกร้านจำหน่ายสินค้า โดยมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์เข้ามาท่องเที่ยวต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเทศกาลตรุษจีน และมีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเมืองหาดใหญ่ในระดับสูงสุด เพื่อป้องกันเหตุร้ายโดยเฉพาะด้านความมั่นคงหลังเกิดเหตุ

ความไม่สงบ

ที่ร้านสถิติวิทยา บ้านคลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา เจ้าของร้านได้สั่งซื้อดอกกุหลาบเทียมมาจำหน่ายแทนกุหลาบสด เพราะสามารถเก็บไว้ได้นาน หากขายไม่หมดสามารถนำเก็บใส่กล่องเอาไว้ขายในปีต่อไป ส่วนดอกกุหลาบสดได้งดสั่งเนื่องจากมีราคาสูงขึ้น

ชวนบอกรักทหารวันวาเลนไทน์

พล.ต.คงชีพ ดันตระวานิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม (กท.) กล่าวว่า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ขอเชิญชวนทุกคนมาบอกรักทหารกันให้ก้องโลก ทหารเป็นผู้ที่เสียสละและรักประชาชนทุกๆ วัน โดยไม่หวังผลตอบแทน เพราะทหารทุกคนทำด้วยคำมั่นสัญญาจากใจรักและภักดี รวมถึงส่งรักให้กับคนรักที่ถูกลิมให้เขาเหล่านั้นกลายเป็นคนรักที่ไม่ถูกลิม โดยวิธีการส่งรักให้ทหารสามารถส่งการ์ดวันวาเลนไทน์ สิ่งของเล็กๆ น้อยๆ หรือสิ่งที่ยากส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของกองกำลังต่างๆ ที่มีหลายพื้นที่ที่จะมากระชับความรัก ความอบอุ่นกันระหว่างพี่น้องประชาชนกับทหารทุกคน



แก้แล้งอย่างรู้ทันเกมสายเก่า

เกษตรบูรณาการวันนี้ ไปติดตามการแก้ปัญหาของกระทรวงเกษตรฯ ที่น่าจะสร้างความปวดหัวให้กับรัฐมนตรี ที่ชื่อ “ฉัตรชัย สาริกัลยะ” ไม่น้อยไปกว่าปัญหาราคาสินค้าเกษตร อย่างยางพารา นั่นคือ ปัญหาภัยแล้ง ที่กำลังเริ่มเข้ามาถึง เพราะวันนี้ต้องบอกว่า แม้กระทรวงเกษตรฯ จะเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้ง ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าหลายเดือน แต่ดูเหมือนว่า จะยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

ว่ากันไป หลายพื้นที่ยังไม่ได้มีการปลูกพืชหลังนาตามเป้าหมาย อันเกิดจากปัญหา ที่ติดขัดทั้งงบประมาณ และเรื่องของการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม่ทันต่อปัญหาที่เกิดขึ้น แต่นั่นก็ต้องว่ากันไป เพราะปัญหา เป็นเรื่องเดิมๆ ที่บางครั้งต้องเห็นใจข้าราชการ หากผลิผลตามทำตามคำสั่งใครสักคนโดยไม่ดูระเบียบ ต้องมานั่งเซ็ดน้ำตาที่หลังก็คงไม่น่าที่จะเข้าที่เข้าทางสักเท่าไร งานนี้จึงปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชใช้น้ำน้อยปลูกพืชหลังนามาเป็น พืชสวน และเพาะเห็ด เพื่อสร้างรายได้ เฉพาะหน้าสั้นๆ ก่อนถึง

ฤดูฝนที่อีกยาวไกล กว่าจะมาถึงอีกหลายเดือน

การเดินทางแก้ปัญหาภัยแล้งถึงวันนี้กระทรวงเกษตรฯต้องบอกว่า เดินทางเต็มสูบกับการแก้ปัญหาภัยแล้งที่หวังจะให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด โดยเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรกินดีอยู่ดี ซึ่งมีทั้งการจ้างแรงงานชุดลอกแหล่งน้ำ การจัดการฝักอบรม ในศูนย์เรียนรู้ทั้ง 882 ศูนย์ทั่วประเทศ ที่มีอยู่ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ก็ถือโอกาสให้ความรู้กับคนในท้องถิ่นที่สนใจเข้าไปศึกษา อ้าวใครสนใจก็ติดต่อสำนักงานเกษตรฯใกล้บ้านกันเอาแล้วกัน

ที่สำคัญล่าสุดสัปดาห์ ที่ผ่านมา รัฐมนตรี “ฉัตรชัย” ยังบอกว่า ณ เพลานี้ จากการทำงานของคนที่ชื่อ “ฉัตรชัย” กับปัญหาภัยแล้ง ช่วยเกษตรกรได้ตรงจุดกว่า 3.8 ครัวเรือนในพื้นที่ เป้าหมาย 22 จังหวัด และจะเดินทางแก้ปัญหา ไปในจังหวัดอื่นๆ นอกเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วย และเพื่อให้ถึงแก่แก่ ยังมีแนวทางว่า จะเชิญบก. ทุกสื่อ ระดมความเห็นช่วยประชาชนพื้นวิฤกฤติภัยแล้งทั่วประเทศ ซึ่งจะเข้าโค้งวิฤกฤติสุดเดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน และเพื่อให้เข้าถึงปัญหา ยังสั่งการให้ข้าราชการระดับ ซี 9 ขึ้นไปลงพื้นที่ดูปัญหาจริงเพื่อแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีเสียด้วย

ว่ากันว่า จะส่งข้าราชการลงไปดูพื้นที่โดยเริ่มตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป โดย ซี 9 ทุกกรมเกือบ 100 คน แบ่ง

4 สาย ลงพร้อมกัน 4 วันแรกลงดู โดยอาจเริ่มที่ ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ลงจริงไปติดตามนโยบายรัฐบาลทั้งหมด ศูนย์เรียนรู้เกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์เกษตรอินทรีย์ มาตรการภัยแล้ง แต่ละสายมีรองปลัดคุม ไปดูแล้วตอนเย็น กลับมารวมกันที่ จ.พระนครศรีอยุธยา แล้วให้มารายงานกับรัฐมนตรี “ฉัตรชัย” โดยตรง และจะตั้งสรุปปัญหา อุปสรรคในพื้นที่และแผนช่วยเหลือสำเร็จหรือไม่ ซึ่งจะใช้เวลา 3 ชั่วโมง จะแก้ไขในพื้นที่ ได้ทันเหตุการณ์ ก่อนเดินทาง ส่งลุยพื้นที่อื่นในเดือนหน้า

และที่สำคัญสัปดาห์ ที่ผ่านมา นอกจากวางแผนบูรณาการพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้ง ท่านรัฐมนตรี “ฉัตรชัย” ยังโชว์ความเก่า ในฐานะทหารช่าง กำชับพร้อมปราบๆ พวกที่กำลังคิด จะฉ้อโกงในเรื่องการชุดลอกแหล่งน้ำ แบบสุกเอาเผากิน แบบเคยๆ และหวังน้ำท่วมตรวจสอบไม่ทัน เหมือนเคยๆ ละก็อย่าหวังนะจาร์ทัน ถ้าโดนฟันไม่เล็ง แล้วอย่ามาโวยทีหลัง เดินทางแก้แล้ง เพราะตรวจสอบโครงการชุดลอกทุกแห่ง อย่าให้เจอจะสาปแช่งใครลอกไม่จริง

สาธุ ขอให้หาจริงที่เออะ กระทรวงเกษตรฯของไทยจะได้ มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นเสียที

ราชดำเนิน

ชาวบ้านเฮ! สิ้นสิ้นค่าดาหน้าลดราคา

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้จะหารือร่วมกับผู้ประกอบการสินค้ายางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ เพื่อหารือถึงแนวทางปรับลดราคาสินค้าตามต้นทุนราคาน้ำมันดีเซลและยางพาราที่ลดลงยอมรับว่าราคายางรถยนต์ในปัจจุบันที่ปรับลดลงยังไม่มากนัก เพราะมีสต็อกเก่าเหลืออยู่ ซึ่งอาจกระทบกับผู้ประกอบการรายย่อยที่ยังระบายสินค้าสต็อกเก่าไม่หมด นอกจากนี้จะหารือกับสินค้ากลุ่มอื่นๆ ให้ลดราคาตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้กรมดูแลราคาสินค้าให้ปรับลดลงตามต้นทุนน้ำมันดิบ ซึ่งจะเชิญผู้ประกอบการมาหารือเฉพาะกลุ่มที่กรมประเมินแล้วว่าได้รับผลดีจากต้นทุนน้ำมันดิบที่ลดลง และสามารถลดราคาลงได้คราวละ 50 สตางค์-1 บาทขึ้นไป

อย่างไรก็ตามสินค้า ที่ปรับลดลงเพิ่มเติมอีก 2 สินค้า คือ ปุ๋ยเคมี และยาปราบศัตรูพืช จากที่ผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือลดราคาแล้วตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ม.ค.59 จำนวน 11 สินค้า รวมเป็น 13 สินค้า โดยปุ๋ยเคมีจะปรับลดลงอีกกระสอบละ 5 บาท ซึ่งเป็นการปรับลดลงรอบ 2 จากที่ก่อนหน้านี้ที่ได้ลดลงไปแล้วกระสอบละ 35-70 บาท หรือ 4.04-10.53% สำหรับสินค้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ปรับลดลงในช่วงปี 59 ทั้งหมด 13 สินค้า 112 รายการนั้น ลดลงเฉลี่ย 1.6-25% ได้แก่ นมผง นมถั่วเหลือง นมเปรี้ยว ข้าวหอมมะลิ ปลากระป๋อง น้ำปลา เป็นต้น.

กลุ่มยางแก้ง-มอ'ไซค์หันราคา

โพสต์ทูเดย์ - กรมการค้าภายใน เรียกผู้ประกอบการยางรถยนต์-จักรยานยนต์ลดราคาอีกหลังต้นทุนน้ำมันลด

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้กรมจะหารือกับผู้ประกอบการสินค้ายางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ ถึงแนวทางการปรับลดราคาสินค้าตามต้นทุนราคาน้ำมันดีเซลและยางพาราที่ลดลง เนื่องจากเมื่อปลายปี 2558 ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการลดราคายางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ลง แต่ปรากฏว่า

“เข้าใจว่าราคายางรถยนต์ที่ลดลงไม่

มากเพราะผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายย่อยยังมีสต็อกเก่าที่ยังระบายออกไม่หมดอยู่ ซึ่งการหารือครั้งใหม่จะประเมินสถานการณ์ทั้งสต็อกที่คงเหลือ และแผนการผลิตยางรถยนต์ใหม่ เชื่อว่าหลังการหารือครั้งนี้ราคายางรถยนต์ และ ยางรถจักรยานยนต์จะลงมาอีก”

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ กล่าว

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ระบุว่า กรมยังมีแผนขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้ากลุ่มอื่นๆ ให้ปรับราคา



วิบูลย์ลักษณ์

ลงตามต้นทุนน้ำมันที่ลดลง โดยจะเรียกกลุ่มที่กรมประเมินแล้วว่าได้รับผลจากต้นทุนน้ำมันดิบที่ลดลง โดยคาดว่าจะผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าที่เรียกมาหารือจะลดราคาสินค้าลงอีก 50 สตางค์-1 บาท/หน่วยขึ้นไป

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ กล่าว ว่า ในช่วงที่ผ่านมาสินค้าที่ราคาปรับลดลงเพิ่มเติม

อีก 2 กลุ่มสินค้า ได้แก่ ปู่เคมี้และยาปราบศัตรูพืช โดยเฉพาะปู่เคมี้จะลดลงอีก 5 บาท/กระสอบ ซึ่งเป็นการปรับ

**จ.ตรังเนื้อหาหอมนักลงทุนจีนสนใจ
ทำธุรกิจด้านยางพารา 6 พันล้านบาท**

ตรังเนื้อหาหอมนักลงทุนจีน สนใจลงทุน
ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไม้ยางพาราในจังหวัด
ตรัง ใช้งบลงทุนกว่า 6 พันล้านบาท

ตรัง/นายเดชารัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า นักธุรกิจชาวจีน
ประกอบด้วย Mr. Liu Ke ผู้จัดการ
โครงการ Mr.Hu Jin tian ผู้จัดการฝ่าย
ขาย และ Mr.Yuan ผู้จัดการฝ่ายการผลิต
จากบริษัทKAIYUE CHEMICAL
GROUP (ไคยู เคมิคัล กรุ๊ป) ซึ่งสำนักงาน
ตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่ง เทียนจิน และเหอเป่ย์
ในประเทศจีน เข้าพบเพื่อหารือทิศทางการ
ลงทุนทำธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การแปรรูปไม้ยางพาราในจังหวัดตรัง

นายเดชารัฐ เปิดเผยว่า การเข้ามาลงทุน
ของบริษัทดังกล่าวตั้งเป้าสร้างฐานการผลิต
Particle board หรือแผ่นไม้ สำหรับผลิต
เฟอร์นิเจอร์, MDF (Medium Density
Fiberboard) หรือไม้อัดแน่นละเอียด และ
ผลิตภัณฑ์ใช้ในอุตสาหกรรม Particle
board โดยนักธุรกิจชาวจีน กลุ่มนี้ให้ความสนใจ
สนใจวางแผนลงทุน ในจังหวัดตรัง เนื่องจาก
มีความพร้อมทางด้านภูมิศาสตร์ และวัตถุดิบ

“การลงทุนครั้งนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณ
1,200 ล้านบาท หรือกว่า 6 พันล้านบาท
ซึ่งหากโครงการนี้ดำเนินการได้ จะเกิดการ
สร้างงาน สร้างรายได้ในจังหวัดตรัง และเป็น
ผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัด
ตรัง ที่สำคัญชิ้นส่วนต่างๆ ของไม้ยางพารา
เช่น กิ่งไม้ ปลายไม้ ตอไม้ จะถูกนำมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไม้ยาง
พารา และในส่วนของภาคอุตสาหกรรม จะ
ช่วยลดต้นทุนการสั่งซื้อกาวทำไม้อัดให้กับ
โรงงานในประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันยัง
ต้องนำเข้าจากต่างประเทศในราคาที่ค่อนข้าง
สูง” นายเดชารัฐ กล่าว

๑๐ ๑๐ 10 ก.พ. ที่ผ่านมา 66 องค์การภาคีรัฐและเอกชน ลงนาม "สานพลังประชารัฐส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอี กลุ่มสตาร์ทอัพ และกิจการเพื่อสังคม" โดยมีรองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธาน หากเป็นจริงจะดีต่อชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ อุตสาหกรรมที่ร่วมโครงการ มีปูนซีเมนต์ไทย, ซีพี ออลล์, ไทยเบฟเวอเรจ, กลุ่มเซ็นทรัล, บุญรอดบริวเวอรี่, ไทโยต้ามอเตอร์, ลีอกซ์เลย์, สยามแม็คโคร, เอฟเอ็น แพคตอรี่, เอทส์เล็ท, สุรพลฟู้ดส์, มาลี สามพราน, โรงเส้นหมี่ซอเฮง, ซี.เอ.ซี., เอเชียน, ทูร์ คอร์ปอเรชั่น, อินทัช โฮลดิ้งส์, ไทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น, น้ำตาลมิตรผล, เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม, ดับเบิล เอ (1991), เรดดีแพลนเน็ต, ตลาด ดอท คอม, แอสเซนดท์ กรุ๊ป

๑๐ ๑๐ ตัวอย่างโมเดลภาคีรัฐ เอกชน กับชุมชน เหมือนแนวทางประชารัฐ แต่ประสานความร่วมมือ 3 ฝ่ายคือ โครงการก้าชธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อม ที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับ บมจ.ปตท.สผ. นำแนวคิดใช้ก๊าซธรรมชาติส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดิบ ให้สหกรณ์แปรรูปกล้วย ต.หนองตุม ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการทอดกล้วย ได้ผลผลิตกล้วยอบเนยขายในประเทศและส่งออกวันละ 750 กก. เป็นการเพิ่มใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได

ออกไซด์ปีละกว่า 5 พันตัน ช่วยลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปีละกว่า 10 ล้านบาท

๑๐ ๑๐ ส่วนแผน รับผิดชอบตามนโยบายรัฐที่จัดสรรงบฯ ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาาราคาตกต่ำ ถึงตอนนี้ยังไม่ถึงไหน หลายหน่วยสำรวจความต้องการอยู่ อาทิ เป็นส่วนผสมในการสร้างถนน ลานกีฬา ผลิตรายการวิทยุฯ ฯลฯ ที่แสดงความจำนงรับซื้อชัดเจนแล้วมีกระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรฯ สาธารณสุข ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ขณะที่ราคาซื้อขายยางในตลาดกลาง ยางพารา จ.สงขลา ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายหลักยังร่วงลงต่อเนื่อง 11 ก.พ.ที่ผ่านมา ยางแผ่นดิบอยู่ที่ 36.28 บาท/กก. ยางแผ่นรมควัน 38.38 บาท/กก. ลดลงจาก 1 ก.พ. ที่ราคาอยู่ที่ 38.41 บาท/กก. กับ 39.85 บาท/กก.ตามลำดับ

๑๐ ๑๐ หลังที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2559 พ.ศ. ...วงเงิน 5.6 หมื่นล้านบาท เพื่อวางยุทธศาสตร์เร่งรัดการวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 1.5 หมื่นล้านบาท งบฯกลาง 3.2 หมื่นล้านบาท และค่าใช้จ่ายคงคลัง 8.3 พันล้านบาท เมื่อ 9 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ตามกำหนดการ วันที่ 18 ก.พ.นี้ ร่าง พ.ร.บ.ฯรายจ่ายเพิ่มเติมฯ จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวาระที่ 1 พิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ต้นเดือน มี.ค. ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย

พงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์

5 ปีบึงกาฬและอนาคตที่ไม่มียางพารา

สัมภาษณ์

นับแต่ 23 มีนาคม 2554 ถึงวันนี้ “บึงกาฬ” ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดเกือบจะครบ 5 ปีแล้ว ระยะเวลาเกือบ 5 ปี “บึงกาฬ” มีผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่บริหารงานปกครองถึง 6 คน ล่าสุด “พงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์” เป็นผู้ว่าฯคนปัจจุบันถือโอกาสบอกเล่าเรื่องราวของบึงกาฬที่ผ่านมาและภาพในอนาคตกับ “ประชาชาติธุรกิจ”

● ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬเป็นอย่างไร

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่วางไว้มี 4 เรื่อง คือ การพัฒนาการเกษตร การเพิ่มช่องทางในการแข่งขัน การพัฒนาความมั่นคง และการค้าขายแดน แต่จริง ๆ แล้วบึงกาฬไม่ใช่เช่นนั้น ความมีเสน่ห์ของบึงกาฬอยู่ที่ “ยางพารา” ซึ่งขณะนี้ มี 1 ล้านไร่ จาก 2.6 ล้านไร่ในอีสานถือเป็นอันดับ 1 ของภาคอีสาน และเป็นอันดับ 6 ของประเทศไทย เรากำหนดยุทธศาสตร์จังหวัดให้เป็น “ศูนย์กลางยางพาราภาคอีสาน” เป็นสะพานการค้าและการท่องเที่ยว เพราะเรามี 4 อำเภอติดภูเขา และ 4 อำเภอติดแม่น้ำโขง ระยะทางตามแนวริมโขงยาว 120 กิโลเมตร และยังมี 2 พื้นที่ชุ่มน้ำคือ บึงโขงหลง กับหนองกุดทิง เฉพาะ 2 พื้นที่นี้ก็สุดยอดของจังหวัดแล้ว สิ่งนี้ทำให้ที่ดินของบึงกาฬชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำเป็นจังหวัดเดียวใน 20 จังหวัดอีสานที่ไม่มีปัญหาภัยแล้ง



พงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์

● มีอย่างอื่นใหม่นอกจากยางพารา

เรามีพื้นที่ปลูกข้าว 4 แสนกว่าไร่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ปลูก แต่สิ่งที่จะพัฒนาบึงกาฬให้ยั่งยืนคือ “การท่องเที่ยว” เพราะใน 8 อำเภอของบึงกาฬมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทุกอำเภอ สามารถเที่ยวได้ทุกหน้า และยังมีงานบุญประเพณี งานมหาสงกรานต์ เป็นงานประจำจังหวัด ทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวบึงกาฬมากขึ้น ปี 2558 จำนวน 1,270,000 คน รายได้ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ปีนี้คาดว่าจะขยับมา 58,000 ล้านบาท

แต่ยางพารายังเป็นหลักอยู่ เพราะเป็นวิถีชีวิตของคนบึงกาฬ รองลงมาคือข้าวและผลไม้ เวลานี้คนบึงกาฬวิถีคิดของเขาคือไม่ตัดต้นยางเหมือนที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูด แต่ปรับวิกฤตเป็นโอกาส คือปรับพื้นที่ 1-3% ของทุกคนที่มีสวนยาง 1-30 ไร่ จะได้พื้นที่

ประมาณ 6-7 ไร่ต่อคน เามาทำเป็นสวนผลไม้ ซึ่งมาในวันนี้ 218 ครอบครัวในบึงกาฬที่ทำการเดิมรรดผลแล้ว ผลไม้ที่ปลูกในบึงกาฬมีตั้งแต่เงาะ มังคุด ลองกอง ทุเรียนก็ปลูกได้ ลูกหนึ่งราคา 3,000 บาท รสชาติเป็นรอนนทบุรีนิดเดียว

● **จัดพีธีหรือรายได้ของคนบึงกาฬดีขึ้น**
คิดว่าภายในปีนี้จัดพีธีเรารายได้ต่อหัวต่อปีจะขยับจาก 4.2 หมื่นบาท เป็นถึง 7 หมื่นบาทแน่นอน ตอนนี้เราแข่งอำนาจเจริญและหนองบัวลำภูแล้ว วันนั้นคนบึงกาฬมีจัดพีธี 3 ขา ขาแรกคือยางพารา ขาที่สองคือการท่องเที่ยว

ขาที่สามคือเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ปลูกผลไม้แทนยางพารา

● โรงงานแปรรูปยางยังต้องมีไหม

ครับ อยู่ในภาคอุตสาหกรรม คือโรงงานแปรรูปยางพารา แปรรูปยางครบ แต่ยางครบมีน้อยมาก คือบริษัท รับเบอร์วัลเลย์กรุ๊ป จากจีน จะมาลงทุนกับเรา 2,000 ล้านบาท สร้างโรงงานแปรรูปน้ำยางดิบ ขณะนี้เรากำลังขอกู้เงิน ธ.ก.ส. เามาสร้างโรงงานผลิตหมอนยางพารา คิดว่าดีตลาดแน่ ตอนนี้อยู่ไม่ได้ตั้งโรงงานเลยแต่มีมอเตอร์ 6 หมื่นใบแล้ว แค่นี้ยากก่อนถั่วบึงกาฬราคาขึ้นโดยอัตโนมัติ

● 4 ปีที่ผ่านมาผังเมืองบึงกาฬเป็นอย่างไร

เรื่องแรกที่ผมมารับตำแหน่งคือจัดการเรื่องผังเมือง ในอนาคตบึงกาฬจะมีนิคมอุตสาหกรรมเพียง 1 แห่ง และจะเป็นนิคมที่เกี่ยวข้องกับยางพาราเท่านั้น เราวางสโคปพื้นที่ไว้ว่าบริเวณที่ติดกับเขตเศรษฐกิจ

พิเศษเรียก “สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ” แบ่งเป็นโซน ได้แก่ 1.โซนนิคมอุตสาหกรรม 2.โซนเกษตรกรรมคือพื้นที่ของยางพารา 3.โซนที่อยู่อาศัย ซึ่งจะเป็นทั้งแลนด์มาร์คกับย่านธุรกิจ โซนธุรกิจเริ่มตั้งแต่สี่แยกไฟแดงตรงกองบังคับการตำรวจภูธร ผ่านวัดภูกระแตไปถึงศูนย์ราชการ

ส่วนถนนสายในจะมี 2 เส้นติดริมโขงเราขยายการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งออกไปปีที่แล้วสร้างได้ 26 กม. ปีนี้ 33 กม. ปีหน้า 40 กม. 3 ปีได้ 99 กม. เป็นจังหวัดเดียวที่มีเขื่อนป้องกันตลิ่งยาวมาก เราจัดพื้นที่ริมโขงใหม่เปลี่ยนชื่อถนนเป็น “ถนนข้าวเม่าริมโขง” ปรับภูมิทัศน์ใหม่ให้สวยงามและเน้นการรักษาความสะอาด สร้างวินัยให้คนบึงกาฬ จัดโครงการรักษาความสะอาดร่วมกับท้องถิ่น มีคนเข้าร่วม 50,000 ครอบครัวเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้รณรงค์ต่ออีก 50,000 ครอบครัว ครบ 100% พอดี

โครงการนี้ทำให้ปีที่แล้วบึงกาฬเป็นจังหวัดเดียวที่ได้รางวัล “จังหวัดที่มีการกำจัดขยะต้นทางอันดับ 1” จากกระทรวงทรัพยากรฯ ซึ่งเรากำจัดขยะได้ 2,780 ตัน โดยนำขยะมาแยกแล้วแปลงเป็นมูลค่าได้เงินถึง 15 ล้านบาท เงินจำนวนนี้นำกลับไปช่วยเหลือสมาชิกในโครงการ

หากจะดูว่าบึงกาฬสวยอย่างไร ต้องข้ามไปเที่ยวลัดน้ำโขงแล้วมองมาจะเห็นเลยว่าเป็นเมืองสวรรค์ อีกสามเดือนจากนี้จะติดตั้งเสาไฟ 360 องศาที่ริมโขง ต้นละ 4.7 แสนบาท 3 ต้น ฉายแสงไปยังตึกอาคารบ้านริมโขง ผมจะเรียกประชุมชาวบ้าน 280 หลังคาเรือนริมโขงทั้งหมด

ถามว่าแต่ละบ้านชอบสีอะไร จะทาสีให้ฟรี ลองนึกภาพว่าสวยงามแค่ไหน มันไปสการ์ตตี ๆ นี่เอง จินตนาการผมขนาดนี้

● สะพานข้ามโขงแห่งที่ 5 จะเกิดใหม่ สร้างแน่นอนครบ แบบเสร็จแล้วพื้นที่ก็กำหนดแล้วที่บ้านห้วยเชื่อมเหนือ ใช้งบ 3,400 ล้านบาท ปีนี้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ให้มา 200 ล้าน เพื่อสำรวจแนวเวนคืน สะพานแห่งที่ 5 เป็นโครงการที่บึงกาฬกับเมืองปากซันของสปป.ลาว ออกเงินกันคนละครึ่ง 1,700 ล้านบาท สะพานจะเคิร์ฟ 16.2 กม.

มาที่ ดชด.244 ตรงทางไป อ.ศรีวิไล ซึ่งอยู่ในบริเวณเขตเศรษฐกิจเฟส 2 คือแยกนิคมอุตสาหกรรม แต่ให้แยกออกจากย่านสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ โมเดลมีอยู่แล้ว ขั้นตอนก็อยู่ที่รัฐบาล แต่ผมว่าไม่ช้าครับ หากสะพานเกิดมูลค่าการค้าขายแดนมหาศาล ทุกวันนี้เราส่งออกกระทิงแดง เหล็ก อุปกรณ์ก่อสร้าง ซีเมนต์ ส่วนเรานำเข้าไม้ และซีเมนต์ เราได้เปรียบดุลการค้าบาทละ 30 บาท เดือนละ 128 ล้านบาท แต่เมื่อสะพานเกิดขึ้นมันจะข้ามไปเป็นหลักหมื่นเลย

● การลงทุนของภาคเอกชนคนนอกพื้นที่ มาหมดแล้วครับทั้งเม็คโคร โลตัส โกลบอลเฮ้าส์ ไทวัสดุ ทางกลุ่มสหพัฒน์ ก็ติดต่อให้ผู้ว่าฯดูพื้นที่ 300 ไร่ เพื่อจะมาสร้างโรงงานส่งออกไปทางสะพานแห่งที่ 5 ข้ามไปเมืองฮาดิงห์ เวียดนาม นอกจากนั้นเม็ดเงินลงทุนอีกหาจากชลบุรี สนใจทำหมู่บ้านดี ๆ ริมโขง เขามาดูที่ดินแต่ค่อนข้างแพงเฉลี่ย 2 ล้านบาทต่อไร่ ซึ่งราคาประเมิน 4-5 แสนเอง ที่ดินราคาพุ่งสูงตอนนี้เป็นที่อยู่ติดโขงใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง ปากคาด บึงโขงหลง และบึงคล้า เฉลี่ยไร่ละ 2 ล้านบาท แต่ถ้าพื้นที่ติดภูเขาใน อ.ศรีวิไล พรเจริญ เซกา ไซพิสัย ไร่ละ 6-8 หมื่นจนถึงสองแสนกว่าบาท บริเวณที่คนมาจับจองมากที่สุดคือริมโขงยาวถึงวัดท่าไคร้ จับจองคนละ 2 ไร่ 3 ไร่ โชนี่เป็นพวกคนมีเงินมาซื้อพวกนักธุรกิจ นักลงทุน ผู้พิพากษา หัวหน้าศาล

● ช่วยสรุปโครงการสร้างถนนของบึงกาฬ ถนนสายหลักกรมทางหลวงเขาทำอยู่แล้ว สายเชื่อมเมืองก็ทำอยู่แล้ว เป็นถนน 8 เลนจากหนองคายถึงบึงกาฬ และจากบึงกาฬไปนครพนม ถนน 4 เลนตอนนี้โล่มาตั้งแต่ อ.รัตนวาปี จะเข้า อ.ปากคาดแล้ว และผมยังทำประตูเมืองถึง 3 ทิศ คือ 1.ถนนสายปากคาด-หนองคาย 2.ถนนสายบึงโขงหลง-นครพนม 3.ถนนสายเซกา-สกลนคร สิ่งที่เรากำลังรอดูคืออาจจะมียุทธวิธีวางเดี่ยวมาบึงกาฬ

แต่ผมมองข้ามชุด ด้วยยุทธศาสตร์และกายภาพของเมืองบึงกาฬ เหมาะและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีส่วนบึงเรียมพื้นที่ที่เหมาะสม 2 แปลง 4,200 ไร่ ห่างจากริมโขง 8.2 กม. เป็นที่สาธารณะไม่มีปัญหาเรื่องเวนคืน เสนอกรมการบันพลเรือนไปแล้ว เขาส่งเจ้าหน้าที่มาดูแล้วบอกว่าสวยมาก ที่มีข่าวว่าจีนกับไปแลนด์จะมาลงทุนสร้างสนามบินให้บึงกาฬ มันเป็นไปได้หรือไม่ได้หรอก เรื่องนี้รัฐบาลต้องทำเอง

สำรวจ 'ผลิตภัณฑ์ยาง' ไทยทำ-ไทยใช้ (7)

วศ.สร้างมาตรฐานสนามกีฬา คิวประมูล 500 แห่ง

ปัจจุบันหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกำลังหาวิธีแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เพราะเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ด้านการแปรรูป เทคโนโลยี นวัตกรรม เงินทุน และการตลาด

ขณะที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอีกหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา โดยมีงานวิจัยที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงคือสนามกีฬาลูแลนกรีทา และลานอเนกประสงค์

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า กรมได้รับมอบหมาย

จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำเนินการแปรรูปยางธรรมชาติให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำในขณะนี้ ล่าสุดได้นำร่องโครงการพัฒนาลูแลนกรีทาที่โรงเรียนบางยี่ขัน กรุงเทพฯ ภายใต้งบประมาณ 1.9 ล้านบาท เป็นที่น่าพอใจของคณะทำงาน โดยผลวิจัยพบว่าข้อดีของสนามกีฬายางพารา คือ อายุการใช้งานนานถึง 10 ปี มากกว่าสนามทั่วไปที่มีอายุการใช้งานเพียง 5 ปี และมีลักษณะเป็นแผ่นเดียวทั้งหมด ไม่มีรอยต่อเหมือนพื้นสนามที่ทำมาจากพลาสติกที่เป็นบล็อกและนำมาต่อกัน ซึ่งอาจจะทำให้สะดุดได้ง่าย

แผนดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.พื้นลูแลนกรีทาตามมาตรฐานสากล (International Association of Athletics Federations (IAAF) ของสหพันธ์สมาคมกีฬานานาชาติ โดยให้ยางธรรมชาติ 5.5 กิโลกรัม/



ตารางเมตร (ตร.ม.) ราคาขายอยู่ที่ 2,500 บาท/ตร.ม. โดยยึดมาตรฐานตาม IAAF กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ชั้น ชั้นล่างจะเป็นยางธรรมชาติผสมกับยางสังเคราะห์ในสัดส่วน 40:60 ชั้นตรงกลางจะเป็นยางธรรมชาติ 100% และชั้นบนจะเป็นเม็ดยางแดง ส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างสนามระดับนานาชาติ

ประเภทที่ 2 พื้นลูแลนกรีทาระดับท้องถิ่น ใช้ยางธรรมชาติ 5.5 กิโลกรัม/ตร.ม. ราคาขาย 2,500 บาท/ตร.ม. โดยจะต้องยึดตามมาตรฐาน มอก. 2683 กระทรวงอุตสาหกรรม และของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่วนประกอบของพื้นจะเหมือนกับพื้นลูแลนกรีทานานาชาติ

ประเภทที่ 3 พื้นสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ โดยพื้นสนามกีฬาจะเป็นชั้นยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ 5 กิโลกรัม/ตร.ม. ราคา 1,800 บาท/ตร.ม.

ส่วนลานอเนกประสงค์จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชั้น คือชั้นบนสุดจะเป็นยางสังเคราะห์ผสมกับเม็ดยางสี ใช้ยาง



ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์



ธรรมชาติ 2.5 กิโลกรัม/ตร.ม. ราคาขาย 1,200 บาท/ตร.ม.

สำหรับมาตรฐานตาม IAAF มาตรฐาน มอก. 2683 และของกรมวิทยาศาสตร์ บริการจะต้องมีคุณสมบัติ 6 ประการ คือ 1.การลดลงของแรงกระแทก 2.การยุบตัวใน แนวตั้ง 3.ค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว 4.ความต้านทานแรงดึง 5.ความสม่ำเสมอ ของสี และ 6.ความแตกต่างของสีหลัง ทดสอบความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ โดยวิธีเร่งภาวะให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งมาตรฐานทั้งหมดนี้กรม จะเป็นผู้ตรวจสอบร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ตั้งเป้าว่าจะใช้ยางพารา ในโครงการสร้างลู่วิ่ง ลานกรีฑาประมาณ ปีละ 25,000 ตัน จะสามารถช่วยรัฐบาล ระบายยางพาราในสต็อกได้เป็นอย่างดี และเป็น การสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ยางพาราไทย

ขณะเดียวกันจะเดินหน้าเชิญชวนให้ ผู้ประกอบการเข้าอบรม พัฒนาความรู้ การผลิต โดยจะเน้น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ สนาม กีฬา ลู่วิ่ง และกลุ่มอุตสาหกรรมยาง ผลิตเม็ดยางแดง

โดยปี 2558 มีผู้เข้าอบรม 287 ราย จาก 62 บริษัท โดยกว่า 40 บริษัทได้ ผ่านการเทรนนิ่งและนำเสนอผลงาน ให้กรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน รวมทั้งขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คาดว่าปี 2559 จะมีผู้ประกอบการเข้า อบรมเพิ่มอีก 50 ราย สามารถสร้างลู่วิ่งและ ลานกีฬาได้ประมาณ 21 สนาม/เดือน มูลค่า 420 ล้านบาท/ปี

ดร.สุทธิเวชบอกว่า ความต้องการ สร้างสนามยางพาราทั่วประเทศพุ่งสูงขึ้น ขณะนี้มีสนามกีฬากว่า 500 แห่ง ที่รอ การประมูล นอกจากนี้กรมกำลังวิจัย ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น บล็อกยางปูพื้น ยางขวางถนนเพื่อชะลอความเร็ว หมวก ยางสำหรับคลุมบล็อกคอนกรีต พื้นยาง สำหรับผู้สูงอายุ บล็อกป้องกันรังสีที่ใช้ ในโรงพยาบาลและภาคอุตสาหกรรม เช่น รังสีแกมมา รังสีนิวตรอน แผ่น

ครอบยางที่สามารถป้องกันรังสี UV

พร้อมทั้งได้ร่วมกับสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม กำหนดมาตรฐาน 2 ฉบับ คือ มอก. 2682-2558 เม็ดยางสำหรับใช้ ทำพื้นสังเคราะห์ และ มอก. 2683-2558 พื้นสังเคราะห์

ขณะนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์ บริการที่ผ่านการอ้างอิงมาตรฐานแล้ว 86 ตัวอย่าง 382 รายการ

“จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ยางอ้างอิงและห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ยางของอาเซียน ขณะนี้ อยู่ระหว่างการประชุมร่วมกันในกลุ่ม อาเซียน หากไทยได้รับคัดเลือกจะ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์สินค้ายางพารา จากไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน ตลาดโลก” อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ กล่าว

กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเป็น แหล่งงานวิจัยผลิตภัณฑ์ยางพารา และ ถ่ายทอดความรู้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ราคาขายพาราตกต่ำให้เป็นรูปธรรม